

THÔNG BÁO NỘI BỘ

Chịu trách nhiệm xuất bản

LÂM TẤN HÒA

UV BTVTU, Trưởng Ban

Tuyên giáo Tỉnh ủy,

Hiệu trưởng Trường Chính trị
tỉnh Sóc Trăng

Ban Biên tập

LÂM SÁCH

VÕ KIM ANH

NGUYỄN THỊ AN DAO

Trình bày

NGUYỄN THỊ AN DAO

Ảnh bìa

Phước Liêu

Trụ sở

247 Nguyễn Trung Trực,

thành phố Sóc Trăng

ĐT: 0299. 3620258

Email:

trungtambtgst@gmail.com

In tại Cty Cổ phần In Sóc Trăng,

số lượng 4.300 quyển.

Giấy phép xuất bản

số 01/GP-XBBT do Sở TT-TT ST

cấp ngày 09-5-2023,

In xong và nộp lưu chiểu tháng 12 - 2023

TRONG SỐ NÀY

***Xây dựng Đảng**

- Phát triển Đảng trong Hội
Liên hiệp Phụ nữ.

Mai Khôi

3

***Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh**

- Học Bác về tinh thần học
tập suốt đời.

Bảo Duyệt

7

***Thông tin sinh hoạt chi bộ Thông tin trong tỉnh**

- Tình hình kinh tế - xã hội
tỉnh Sóc Trăng năm 2023

10

- Một số thông tin nổi bật của
tỉnh Sóc Trăng tháng 11-2023

19

- Định hướng công tác tuyên
truyền tháng 12-2023

28

Thông tin trong nước

31

- Kiểm soát quyền lực,
phòng, chống tham nhũng, tiêu
cực trong hoạt động điều tra,
truy tố, xét xử, thi hành án

- Nguồn lực thực hiện các
chính sách xã hội thời gian qua

- Bổ sung dự toán chi đầu tư
phát triển, kế hoạch đầu tư vốn
nguồn ngân sách Trung ương

- Quy hoạch, tu bổ, phục hồi
Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt

Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu
toàn quốc lần thứ II của Đảng

- Bổ sung vốn Dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển	
Hoạt động đối ngoại - Tình hình thế giới	41
- Dự luận quốc tế đánh giá về tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam	
- Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2023	
- Hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển	
- Diễn biến tình hình cuộc xung đột Israel - Hamas	
Văn bản mới	50
- Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế	
- Văn bản số 1043/TTg-NN, ngày 2/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020	
*Thực tiễn - Kinh nghiệm	
- Nghĩa tình với người cao tuổi.	
	<i>Xuân Hương</i> 52
- Long Phú với phong trào “Dân vận khéo”.	
	<i>Thái Hòa</i> 56
- An Thạnh 1 về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu.	
	<i>Hồng Phúc</i> 60
- Sóc Trăng tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử.	
	<i>Chí Cường</i> 64
- Hiệu quả tích cực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.	
	<i>Sở Tư pháp</i> 68
- Chính sách mới về bảo hiểm y tế tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP.	
	<i>BHXXH tỉnh Sóc Trăng</i> 71

Phát triển Đảng trong Hội Liên hiệp Phụ nữ

MAI KHÔI

Cùng với các phong trào hoạt động Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN), công tác phát triển đảng viên mới được các cấp hội trong tỉnh Sóc Trăng xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Chính vì vậy, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ luôn quan tâm, lựa chọn giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Nhiệm vụ quan trọng

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng - Nguyễn Thị Huệ Chi, cho biết: “Những năm qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp hội tiếp tục tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương quan tâm đến công tác cán bộ nữ, tạo động lực để chị em rèn luyện, phấn đấu. Hằng năm, chủ động rà soát, lập danh sách chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó tổ phụ nữ,

hội viên phụ nữ ưu tú, có đủ tiêu chuẩn, nguyện vọng vào Đảng để bồi dưỡng, giới thiệu cho cấp ủy xem xét, kết nạp vào Đảng. Từ đó, số lượng kết nạp đảng viên hàng năm đều vượt chỉ tiêu đề ra”.

Để làm tốt công tác phát triển đảng viên nữ, các cấp hội LHPN trong tỉnh tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khích lệ chị em phấn đấu, rèn luyện. Đặc biệt, các cấp hội LHPN mạnh dạn giao việc để

thử thách cũng như tạo cơ hội cho chị em phát huy khả năng, tinh thần gương mẫu, đi đầu; quan tâm thực hiện công tác hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó đã xây dựng các mô hình với hơn 9.140 câu lạc bộ, tổ, nhóm, thu hút hơn 147.169 lượt chị em phụ nữ tham gia. Thông qua hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế đã xuất hiện nhiều gương phụ nữ điển hình được các cấp hội phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu để được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Những năm qua, các cấp hội LHPN tiếp tục thực hiện phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động Hội”, vận dụng sáng tạo những định hướng của Hội cấp trên và chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp để vận động, thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia hoạt động Hội. Quá trình hoạt động ưu tiên chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, nhất là trong triển khai các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước

đến hội viên phụ nữ, trong đó có Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị định 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, UBND các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội LHPN Việt Nam tham gia quản lý nhà nước; triển khai thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW của Ban Bí thư về “*Tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới*”; *Kết luận số 11-KL/TU, ngày 20/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội”*,... góp phần đưa phong trào hoạt động Hội LHPN nói chung, công tác phát triển đảng viên nói riêng trong các cấp hội phụ nữ đạt nhiều kết quả tích cực.

Động lực phấn đấu

Trong nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp Hội LHPN đã giới thiệu 3.280 cán bộ, hội viên phụ nữ cho Đảng xem

xét kết nạp, đạt 120% chỉ tiêu Nghị quyết. Theo đó, có 2.649 chị vinh dự được kết nạp Đảng (đạt 162% chỉ tiêu nghị quyết), góp phần tăng tỷ lệ đảng viên nữ trong toàn Đảng bộ chiếm 33% trên tổng số đảng viên toàn tỉnh (15.346/46.506), tăng 4,4% so với nhiệm kỳ trước.

Từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp hội LHPN tiếp tục chủ động trong công tác tạo nguồn cán bộ nữ; giới thiệu cho các cấp ủy đảng quy hoạch, đào tạo, cung cấp lực lượng cho cấp ủy, chính quyền. Theo đó, tỷ lệ phát triển đảng viên nữ đã tăng hàng năm. Cụ thể, năm 2021, giới thiệu 570 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 402 phụ nữ, đạt 123% chỉ tiêu Nghị quyết. Năm 2022, các cấp hội giới thiệu 572 phụ nữ cho Đảng xem xét kết nạp, kết quả 495 chị được kết nạp Đảng, đạt 151% chỉ tiêu Nghị quyết. Năm 2023, phát hiện và tiến hành bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét 589 chị, đạt 135% chỉ tiêu; có 492 cán bộ, hội viên

được kết nạp, đạt 150%. Hiện toàn tỉnh có 510/775 chi hội trưởng là đảng viên.

Thành phố Sóc Trăng là một trong những đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới trong các cấp Hội LHPN. Hàng năm, con số giới thiệu cho Đảng xem xét và kết nạp hội viên, phụ nữ đứng vào hàng ngũ của Đảng đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Riêng trong năm 2023, có 33 đảng viên được kết nạp Đảng, đạt 110% chỉ tiêu đề ra.

Có thể nói, công tác này chính là động lực để chị em luôn phấn đấu và phát huy khả năng, tinh thần gương mẫu, đi đầu. Đơn cử như chị Quách Thị Ánh Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Khóm 2, Phường 1, thành phố Sóc Trăng. Nhiều năm qua, chị luôn tận tâm, trách nhiệm với công việc; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại địa phương. Chị luôn tìm cách đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt để thu hút phụ nữ vào phong trào hoạt động hội. Với những nỗ lực đó, thông qua Hội LHPN Phường 1 giới thiệu,

tháng 7/2023, chị Quách Thị Ánh Nga được Chi bộ Khóm 2, Phường 1, TP.Sóc Trăng tổ chức Lễ kết nạp Đảng. Chị Nga chia sẻ: “Mình rất tự hào khi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây sẽ là động lực phấn đấu để bản thân ngày càng tiến bộ hơn cũng như đưa chi hội phụ nữ của khóm vươn lên trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc; thực hiện hiệu quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...”.

Theo lãnh đạo Hội Hội LHPN tỉnh, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng trong thời gian qua vẫn còn một số khó khăn. Nguyên nhân là do chị em vẫn còn tự ti, e ngại; một bộ phận có đời sống kinh tế gia đình còn khó khăn nên chưa có điều kiện tham gia hoặc chưa nhận được sự động viên, chia sẻ của gia đình. Một số quần chúng

có chí hướng, nguyện vọng phấn đấu vào Đảng nhưng lại không đạt tiêu chuẩn về trình độ học vấn hoặc không đủ điều kiện kết nạp...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác bồi dưỡng, giới thiệu hội viên, phụ nữ phát triển Đảng trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh bám sát vào sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng và Hội LHPN cấp trên; tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh, huyện đến cơ sở để phát huy tốt vai trò tham mưu; đa dạng hóa các mô hình tập hợp thu hút các tầng lớp phụ nữ phù hợp với đặc điểm của địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, có trình độ năng lực và phẩm chất đạo đức, tâm huyết với công tác Hội. Qua đó phát hiện, giới thiệu hội viên ưu tú để tổ chức đảng xem xét, kết nạp. Kết quả đạt được sẽ tích cực góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và tạo nguồn cán bộ nữ cho địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu bình đẳng giới. □

Học Bác về tinh thần học tập suốt đời

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương mẫu mực về tinh thần học tập suốt đời. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người, từ khi còn là chàng thanh niên với khát vọng cháy bỏng mong muốn tìm ra con đường cứu nước, cứu dân, đến khi trở thành lãnh tụ kính yêu của dân tộc, Người vẫn luôn kiên trì, bền bỉ, tự giác học tập, nghiên cứu, nâng cao tri thức vì mục đích phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Thông báo nội bộ trân trọng lược trích một số mẫu chuyện về tinh thần học tập của Bác trong bài viết “Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần học và tự học” đăng trên Trang tin điện tử Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Mẫu chuyện

... Trong suốt những năm tháng hoạt động cách mạng ở nước ngoài, Bác vừa lao động kiếm sống, vừa tìm mọi cách và tận dụng mọi lúc, mọi nơi để tự học, nhất là học tiếng nước ngoài. Có lần nói chuyện với thanh niên, Bác cho biết: Để học được ngoại ngữ, phải kiên trì mỗi ngày học thuộc mười từ. Hằng ngày, trước khi thức dậy, Bác viết những từ mới vào một mảnh giấy, dán vào chỗ hay nhìn thấy nhất, có khi viết lên

cánh tay để khi vừa làm vừa nhắm học, đến khi chữ mờ hết thì cũng đã thuộc. Lại cả khi đi đường, Bác cũng nhắm bài học. Ban đêm, khi chưa ngủ, Người lấy tay viết mò những chữ khó xuống chăn cho kỳ nhớ mới thôi và thế là đã học thêm được vài từ mới.

Để tự học đạt kết quả tốt, theo Bác phải có tinh thần vượt gian khổ để học tập. Thời gian sống ở Thủ đô Pa-ri (Pháp), Bác chỉ thuê phòng trọ nhỏ trong một khách sạn rẻ tiền, mỗi sáng nấu cơm trong một

cái nôi nhỏ đặt trên ngọn đèn dầu. Cơm ăn với một con cá mắm hoặc một ít thịt, ăn một nửa còn một nửa dành đến chiều. Có khi một miếng bánh mì với một miếng pho-mai là đủ ăn cả ngày.

... Thường thường, Bác chỉ làm việc nửa ngày vào buổi sáng để kiếm tiền, còn buổi chiều đi đến thư viện hoặc dự những buổi nói chuyện. Tối đến, Bác đi dự các cuộc mít-tinh và thường xuyên phát biểu ý kiến, khéo lái những vấn đề thảo luận sang vấn đề thuộc địa.

Sau này, trên cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước, dù bận trăm công nghìn việc, khi tuổi cao, sức khỏe giảm, Bác Hồ vẫn không ngừng tự học tập, đọc thêm nhiều tài liệu, sách báo trong nước và nước ngoài. Năm 1966, trong một buổi nói chuyện với đảng viên mới của Hà Nội, Người nhắc nhở: Thời kỳ bí mật, điều kiện học tập của đảng viên rất khó khăn: thiếu thầy, thiếu sách, thiếu tự do, nhưng cán bộ và đảng viên vẫn quyết tâm vì cách mạng mà học, dù hoàn cảnh khó khăn thế nào cũng tìm đủ mọi cách mà học. Bây

giờ điều kiện thuận lợi nhiều, cho nên các cô, các chú càng phải ra sức học tập cho tốt.

Học và làm theo Bác

Qua mẩu chuyện cho chúng ta thấy rõ hơn về tinh thần, nghị lực to lớn của Bác trong quá trình học tập. Những lời dặn dò của Người về việc học tập suốt đời đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị, đặc biệt trong thời đại cách mạng 4.0, kinh tế tri thức đòi hỏi mỗi người phải luôn học tập để bổ sung, cập nhật kiến thức, trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ để vận dụng hiệu quả vào công việc.

Học và làm theo Bác về tinh thần học tập suốt đời, mỗi cán bộ, đảng viên phải “xem công tác học tập cũng là một nhiệm vụ mà người cán bộ cách mạng phải hoàn thành cho được”. Từ đó mỗi người phải có kế hoạch thường xuyên học tập, không chỉ học về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn phải học tập lý luận chính trị, không ngừng tiếp thu vốn tri thức mới cho bản thân để làm việc hiệu quả hơn.

Trong quá trình học tập chú trọng gắn lý luận với thực tiễn, kinh nghiệm đi đôi với

thực tế, học đi đôi với hành. Lấy tự học làm cốt, xây dựng cho bản thân động cơ học tập đúng đắn, đó là: “Học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, làm cho dân giàu nước mạnh” từ đó tự nguyện, tự giác học tập.

Phải có tinh thần khiêm tốn, cầu thị trong quá trình học tập; chủ động học hỏi, học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học Nhân dân để nâng cao vốn hiểu biết, phục vụ công việc ngày càng tốt hơn. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ căn bệnh lười học, ngại khó, ngại khổ trong học tập, hay thái độ tự túc, tự mãn, cho là giỏi rồi thì dừng lại hoặc cho mình là già nên ít chịu khó học tập.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, ngoài việc thường xuyên học tập để làm giàu vốn tri thức cho bản thân, còn phải xác định trách nhiệm của mình là phấn đấu, rèn luyện, nêu gương về tinh thần học tập cho quần chúng, nhất là thế hệ trẻ. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong xây dựng gia đình học tập, dòng học học tập; tích cực tham gia, cổ vũ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Cấp ủy, tổ chức đảng cần tiếp tục quan tâm quán triệt, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần học tập suốt đời trong giai đoạn hiện nay, từ đó có những định hướng, giải pháp, nguồn lực giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tranh thủ mọi điều kiện để học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới.

Dân tộc ta từ ngàn xưa đã có truyền thống hiếu học và đã trở thành bản sắc văn hóa được bao thế hệ người Việt Nam tiếp nối, giữ gìn và phát huy trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Học và làm theo Bác về tinh thần học tập suốt đời cũng là cách để chúng ta gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, là một trong những giải pháp thiết thực, cụ thể nhằm góp phần xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. □

BẢO DUY

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SÓC TRĂNG NĂM 2023

Năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều thách thức do biến động nguồn nhiên liệu, trượt giá kéo dài,... song được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 tiếp tục có xu hướng phục hồi, cơ bản đạt mục tiêu và nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Trong 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Nghị quyết, có 7 chỉ tiêu vượt, 7 chỉ tiêu đạt 100%, 6 chỉ tiêu chưa đạt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5,77% (Nghị quyết từ 7,5 - 8%); trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 2,65%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,39%, khu vực dịch vụ tăng 8,76% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,47%. GRDP bình quân đầu người đạt 60,10 triệu đồng/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ cấu khu vực I - II - III tương ứng là 41,57% - 15,45% - 39,82% (chỉ tiêu Nghị quyết là 41,42% - 16,84% - 38,56% - 3,18%). Sau đây là kết quả cụ thể trên một số lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu.

Nông nghiệp

Toàn tỉnh xuống giống 330.381ha lúa (vượt 4,22% kế hoạch), giảm 0,72% so với cùng kỳ năm 2022; đã thu hoạch gần đạt diện tích lúa xuống giống, tổng sản

lượng trên 2,07 triệu tấn, tăng 1,46%. Trong đó, tỷ lệ sản lượng lúa đặc sản, chất lượng cao chiếm 93,34%; sản lượng lúa đặc sản, thơm các loại chiếm 54,20% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Tình hình tiêu

thụ lúa tương đối thuận lợi, giá lúa tăng cao từ 6.000 - 8.500 đồng/kg, tăng so cùng kỳ từ 900 - 2.400 đồng/kg; sau khi trừ chi phí cho lợi nhuận từ 20,5 - 23 triệu đồng/ha (tăng từ 5 - 16 triệu đồng/ha).

Diện tích gieo trồng rau màu và cây công nghiệp ngắn ngày 47.047ha; trong đó, hành tím 7.096ha (tăng 1,7%), mía 3.612ha (tăng 13,34%). Diện tích cây ăn trái hiện có 28.910ha, tăng 1,68%. Tình hình tiêu thụ một số loại rau màu và cây ăn trái nhìn chung tương đối thuận lợi, giá rau màu tăng từ 2.000 - 7.000 đồng/kg, giá cây ăn trái tăng từ 2.000 - 38.000 đồng/kg. Trong năm, đã hỗ trợ liên kết tiêu thụ được 1.539,6 tấn trái cây các loại; trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 177,25 tấn trái cây (vú sữa, bưởi, thanh nhãn); sang thị trường Trung Quốc 18 tấn trái sầu riêng.

Tổng đàn gia súc có 475.862 con, tăng gần 19% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm có 6.669 triệu con, tăng gần 4%. Sản lượng thịt gia súc xuất chuồng là 43.000 tấn, tăng

20,3%; thịt gia cầm 30.842 tấn, tăng 3%. Toàn tỉnh hiện có 814 nhà nuôi chim yến, sản lượng tổ yến khai thác 9.000 kg/năm, tăng 3,4 lần so với cùng kỳ. Tình hình tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi chưa ổn định, giá sản phẩm chăn nuôi giảm so cùng kỳ từ 1.000 - 7.000 đồng/kg.

Toàn tỉnh thả nuôi 73.500ha thủy - hải sản các loại, tăng 0,75% so cùng kỳ năm 2022; trong đó, tôm nước lợ 50.500ha - giảm 5% (Nguyên nhân vào đầu vụ độ mặn trên các tuyến sông đến khá trễ làm chậm tiến độ thả nuôi, giá tôm nguyên liệu giảm mạnh), cá và các loại thủy sản khác 23.000ha - tăng 16,6%. Tính đến cuối tháng 11, diện tích nuôi tôm bị thiệt hại chiếm 4,3% diện tích thả nuôi (cùng kỳ là 5%). Tổng sản lượng thủy - hải sản là 375.257 tấn (vượt chỉ tiêu Nghị quyết), tăng 4,5% so cùng kỳ (tôm nước lợ 206.334 tấn, tăng 7,4%); trong đó, sản lượng nuôi trồng 303.074 tấn - tăng 5,2%, khai thác 72.183 tấn - tăng 1,5%). Giá thu mua tôm giảm so cùng

kỳ, tôm loại từ 20 - 100 con/kg có giá dao động từ 98.000 - 188.000 đồng/kg (giảm từ 9.000 - 95.000 đồng/kg).

Nông thôn mới

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai tích cực. Đến cuối năm 2023, có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lũy kế đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 70 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (chỉ tiêu Nghị quyết đến cuối năm đạt 66 xã); trong đó, có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2 xã đạt chuẩn nông thôn kiểu mẫu, thị xã Ngã Năm và thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn Huyện nông thôn mới.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai thực hiện tốt. Toàn tỉnh hiện có 184 sản phẩm OCOP được chứng nhận của 100 doanh nghiệp, hợp

tác xã, hộ kinh doanh; trong đó, 1 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao, 11 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao, 172 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao.

Công nghiệp

UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm, nhất là thực hiện tốt các chủ trương, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất. Tuy nhiên, sản xuất công nghiệp (CN) của tỉnh với cơ cấu ngành CN chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn, nhất là CN chế biến hàng thủy sản (tôm) xuất khẩu trong những tháng đầu năm tiếp tục gặp nhiều khó khăn do tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2023 thấp hơn so với cùng kỳ, xu hướng sụt giảm đơn hàng và quy mô đơn hàng xuất khẩu. Do chiếm tỷ trọng lớn nên chỉ số sản xuất CN của tỉnh chịu tác động lớn của CN chế biến hàng thủy sản; các tháng cuối năm có mức tăng không cao nên chỉ số sản xuất CN năm 2023 tăng trưởng âm,

kim ngạch xuất khẩu và kim ngạch nhập khẩu tuy đạt theo kế hoạch nhưng giảm so cùng kỳ năm 2022.

Chỉ số sản xuất CN năm 2023 ước giảm từ 3% - 5% so với năm 2022 (cùng kỳ tăng 5,09%), không đạt chỉ tiêu Nghị quyết (tăng 18%). Một số sản phẩm CN có sản lượng tăng so cùng kỳ như: Gạch các loại tăng 39%, sản phẩm nhựa tăng 10,3%, bia tăng 21,8%; tuy nhiên, tôm đông lạnh giảm 3,24%, hàng may mặc giảm 1,8%.

Thương mại, dịch vụ

Giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2023 đạt khoảng 1.500 triệu USD, đạt chỉ tiêu Nghị quyết, giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu gạo đóng góp khoảng 410 triệu USD, tăng 22%; hàng may mặc khoảng 130 triệu USD, tăng 8,3%; rau quả khoảng 3 triệu USD, tăng 200%; tuy nhiên, xuất khẩu thủy sản ước đạt 950 triệu USD, giảm 8,7%; hàng hóa khác ước đạt 7 triệu USD, giảm 61%).

Giá trị nhập khẩu hàng hóa khoảng 220 triệu USD, giảm 4,35% so cùng kỳ.

Hoạt động thương mại, dịch vụ trong năm khá sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội đạt khoảng 87.900 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 23,7% so với cùng kỳ; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa khoảng 56.000 tỷ đồng, đạt chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 14,7%.

Ngành dịch vụ, du lịch có nhiều khởi sắc, doanh thu tiếp tục giữ vững, đạt kế hoạch đề ra. Trong năm, có khoảng 2,9 triệu lượt khách du lịch đến tỉnh, tăng 3,7%; tổng doanh thu từ du lịch khoảng 1.550 tỷ đồng, tăng 4,4%.

Đầu tư - Doanh nghiệp

Đến đầu tháng 12, tỉnh tiếp và làm việc với 122 lượt nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh; qua đó, tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư gần 2.153,4 tỷ đồng.

Tình hình phát triển DN

của tỉnh trong năm 2023 không đạt như kỳ vọng, mặc dù có khởi sắc, phục hồi so với thời điểm dịch bệnh COVID-19; tuy nhiên, tốc độ phát triển chậm hơn năm 2022. Trong năm, có 400 DN đăng ký thành lập mới - giảm 10% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký là 2.730 tỷ đồng - tăng 8,3%; có 92 DN quay trở lại hoạt động - tăng 21%; có 104 DN giải thể - giảm 3,1%; có 139 DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn - tăng 32,4%.

Kinh tế hợp tác

Tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế hợp tác. Toàn tỉnh hiện có 68 Hợp tác xã (HTX) và 371 Tổ hợp tác lĩnh vực nông nghiệp có hợp đồng liên kết sản xuất theo mùa vụ, tiêu thụ với doanh nghiệp. Nhằm tạo điều kiện cho các HTX nâng cao năng lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tỉnh hỗ trợ cho các HTX tham gia tổ chức trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị, hội chợ; tư vấn trong lĩnh vực marketing, kỹ thuật, vật tư; tổ chức hội nghị liên kết doanh nghiệp với

HTX trong bao tiêu sản phẩm; hỗ trợ đăng ký tham gia Sàn giao dịch thương mại điện tử..

Tài chính - Đầu tư công

UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai chặt chẽ, điều hành dự toán thu - chi trong phạm vi dự toán được giao, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2023 khoảng 4.682 tỷ đồng, vượt 5,14% so dự toán, giảm 12,3% so cùng kỳ năm 2022; trong đó, thu nội địa 4.649 tỷ đồng, vượt 5,18% chỉ tiêu Nghị quyết, vượt 5,18% so dự toán, giảm 1,2%. Tổng chi ngân sách địa phương 14.518 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đến ngày 15/11 là gần 6.786,7 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao trong năm là 5.870,6 tỷ đồng, kế hoạch vốn tỉnh giao bổ sung gần 328,2 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài

thời gian thực hiện sang năm 2023 là 587,8 tỷ đồng. Tính đến ngày 15/11, giải ngân vốn được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 59% kế hoạch, giải ngân vốn tỉnh giao bổ sung đạt 61% kế hoạch, giải ngân vốn năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện đạt 44% kế hoạch. Ước tỷ lệ giải ngân đến hết niên hạn đạt trên 95% vốn Trung ương giao.

Văn hóa - Xã hội

Trong năm, các hoạt động văn hóa - văn nghệ chào mừng các ngày lễ, Tết, kỷ niệm và các hoạt động thể dục - thể thao được tổ chức chu đáo, thiết thực và hiệu quả. Một số sự kiện nổi bật như tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 32, các vận động viên tỉnh Sóc Trăng tham gia thi đấu đạt 01 Huy chương vàng (đồng đội nam môn Judo) và 1 Huy chương đồng (đồng đội nam môn cầu Mây); tổ chức Lễ hội Oóc Om Bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Ngành Văn hóa triển khai thực hiện 3 Đề án Bảo

tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, gồm: Nghệ thuật trình diễn dân gian “Múa RomVong của người Khmer” tỉnh Sóc Trăng; Nghệ thuật trình diễn dân gian “Nhạc Ngũ Âm của người Khmer” tỉnh Sóc Trăng; Nghề thủ công truyền thống “Nghề làm bánh Pía” xã Phú Tâm, xã Thuận Hòa, xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng và Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Công tác giáo dục và đào tạo tiếp tục được quan tâm. Đến cuối năm, tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 17,2%, huy động trẻ em trong độ tuổi đến trường mẫu giáo đạt 94% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết); huy động học sinh đi học trong độ tuổi cấp Tiểu học đạt 99,5% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết), cấp THCS đạt 99,9% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết), cấp THPT và tương đương đạt gần 78% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết). Đến cuối

năm, tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 83%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đồng bào vùng dân tộc, vùng xa, vùng khó khăn tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Tính đến ngày 6/11, toàn tỉnh ghi nhận 3.605 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 1.140 ca so cùng kỳ, tương đương tăng 46,2%; ghi nhận 3.197 ca mắc tay chân miệng, tăng 1.190 ca, tương đương tăng 59%.

Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế trong năm đạt 95% dân số (đạt chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm xã hội của lực lượng lao động trong độ tuổi đạt gần 33% (chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết); tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%, trong đó số giường bệnh quốc lập trên vạn dân đạt 32,5 giường (đạt chỉ tiêu Nghị quyết), số bác sĩ trên vạn dân đạt 9 bác sĩ (đạt chỉ tiêu Nghị quyết).

Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 28.000 lao động; trong đó, có 344 người đi

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Về giáo dục nghề nghiệp, đã thực hiện tuyển sinh, đào tạo khoảng 17.540 người, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 90,3%.

Trong năm, tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, với đối tượng bảo trợ xã hội, đã trợ cấp hàng tháng cho 49.428 người, cấp 34.522 thẻ BHYT; trợ giúp đột xuất cho 39.008 lượt người; trợ giúp 28 hộ bị thiệt hại nhà ở do thiên tai. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 10/2021/NQ-HĐND, ngày 8/12/2021 của HĐND tỉnh, toàn tỉnh thực hiện trợ cấp hàng tháng 2.983 người, trợ giúp khẩn cấp 40 người và hỗ trợ mai táng phí 15 người; trợ cấp thường xuyên cho 23.815 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hàng tháng, 301 người cao tuổi neo đơn thuộc hộ nghèo và 7.215 người cao tuổi khuyết tật; trợ giúp thường xuyên 1.602 cho người cao tuổi từ đủ 75 tuổi

đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo; cấp 28.027 thẻ BHYT cho người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

Cải cách hành chính

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và Đề án số 03/ĐA-UBND, ngày 6/10/2022 của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, tỉnh luôn quan tâm phát triển hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, đồng bộ, an toàn, an ninh thông tin mạng, đảm bảo đủ năng lực cho việc triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử, phục vụ quá trình chuyển đổi số, xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển Chính quyền số và Đô thị thông minh.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh đã kết nối

liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia, 100% TTHC của tỉnh (1.822 thủ tục) được cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC; trong đó, có 1.028 TTHC được cung cấp ở mức toàn trình và 794 TTHC được cung cấp ở mức một phần.

Thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), tỉnh đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân, định danh điện tử và làm sạch dữ liệu dân cư. Theo đó, tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân. Tính đến ngày 8/11, đã thu nhận 852.440 hồ sơ định danh điện tử và kích hoạt 530.175 tài khoản định danh điện tử (đạt 83% chỉ tiêu) trên phần mềm VneID.

Thanh tra, kiểm tra

Năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai 78 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính tại 83 đơn vị; 1.039 cuộc thanh tra, kiểm

tra chuyên ngành với 2.641 đối tượng. Kết quả, phát hiện 24 đơn vị sai phạm về kinh tế hơn 3,2 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nợ ngân sách Nhà nước hơn 1,7 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 1,5 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 24 tổ chức và 133 cá nhân. Qua thanh, kiểm tra chuyên ngành đã ban hành 211 quyết định xử phạt trên 2,1 tỷ đồng.

An ninh, trật tự xã hội

Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững và ổn định. Trong năm, tỉnh đã hoàn thành công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ với tổng số đã giao 1.430 quân, đạt 100% chỉ tiêu; diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện được 3/3 đơn vị, cấp xã 27/27 đơn vị, đạt 100% kế hoạch.

Lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội biên phòng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp triển khai tốt các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự trong các dịp lễ, Tết,

sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.

Toàn tỉnh phát hiện, tiếp nhận 391 vụ việc có dấu hiệu tội phạm về trật tự xã hội (giảm 10% so với cùng kỳ), đã điều tra làm rõ 373 vụ; triệt phá 154 vụ 351 đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 65 vụ, 178 đối tượng)...

Ngành chức năng tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự, an toàn giao thông với 10.134 cuộc; qua đó, phát hiện 6.479 trường hợp vi phạm - tăng 130 trường hợp, tạm giữ 1.858 phương tiện, phạt tiền 4.329 trường hợp, nộp ngân sách trên 10 tỷ đồng.

Tình hình tai nạn giao thông trong năm 2023 được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí, đã xảy ra 143 vụ, làm 93 người chết và 103 người bị thương (giảm 46 vụ, giảm 19 người chết, giảm 57 người bị thương). Trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ cháy (giảm 2 vụ so cùng kỳ), nguyên nhân do sự cố về điện, không gây thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 1,2 tỷ đồng. □

Một số thông tin nổi bật tỉnh Sóc Trăng tháng 11 và 12 năm 2023

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ 23

Ngày 1/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 23 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và thảo luận Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024; cho ý kiến các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và dự thảo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2024.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng

Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn khẳng định, với sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 tiếp tục có xu hướng phục hồi, cơ bản đạt mục tiêu và nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Thực hiện Nghị quyết năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV, có 7 chỉ tiêu thực hiện vượt và 11 chỉ tiêu đạt 100%; dự kiến tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2023 đạt cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của cả nước và đứng thứ 7 khu vực ĐBSCL. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội,

các chính sách đối với người có công và đồng bào dân tộc thiểu số... được quan tâm thực hiện tốt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, còn 6 chỉ tiêu thực hiện không đạt Nghị quyết, gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu nhập bình quân đầu người, cơ cấu

kinh tế, chỉ số sản xuất công nghiệp, diện tích nhà ở bình quân đầu người, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào các báo cáo, dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2024.

Kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng khóa X thông qua 31 nghị quyết

Trong hơn 2 ngày làm việc, từ ngày 5 - 7/12, với sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào, cùng các Phó Chủ tịch, Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Sóc Trăng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được diễn ra dân chủ, trách nhiệm và thành công tốt đẹp. Kỳ họp xem xét các nội dung quan trọng gồm: Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế -

xã hội năm 2024; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 và những đề xuất, kiến nghị; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri của Thường trực HĐND tỉnh; Kết quả công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Tòa án nhân dân tỉnh năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; các Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết của

UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh... Bên cạnh đó, kỳ họp thực hiện phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Chủ tịch UBND tỉnh và giám đốc các sở, ngành tỉnh; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 27 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu...

Sau hơn 2 ngày làm việc với tinh thần tập trung, dân chủ, khách quan, trách nhiệm, tích cực đóng góp vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thống nhất quyết nghị thông qua 31 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch

đầu tư phát triển, về chủ trương đầu tư các dự án và các nội dung khác; thống nhất bầu Giám đốc Sở Tư pháp Hồ Minh Hải là Ủy viên UBND tỉnh. Về kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người được HĐND bầu, đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có số phiếu đánh giá tín nhiệm cao với tỷ lệ 100% số phiếu (47/47); đồng chí Trần Văn Lâu - Chủ tịch UBND tỉnh đạt tỷ lệ 95,74% số phiếu (45/47) đánh giá tín nhiệm cao và 4,26% phiếu tín nhiệm (2/47).

Vinh danh 42 thanh niên tiêu biểu đạt Giải thưởng Lương Định Của

Tối ngày 12/11, tại TP.Sóc Trăng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ trao giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII và trao giải cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Ngô Văn

Cương - Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn, được tổ chức thường niên nhằm trao tặng cho những thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ nông

nghiệp, bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới. Qua 18 năm tổ chức, đã có hơn 2.000 nhà nông trẻ xuất sắc được nhận giải thưởng.

Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVIII năm 2023 được trao cho 42 thanh niên là những điển hình khởi nghiệp, lập nghiệp trong nông nghiệp đang mang lại giá trị kinh tế cao, doanh thu và lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao

động là thanh niên. Trong số các thanh niên được nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2023, tỉnh Sóc Trăng vinh dự có 1 cá nhân là anh Đặng Duy Khánh. Trong khuôn khổ chương trình, Trung ương Đoàn cũng trao giải thưởng cho các dự án xuất sắc nhất của Cuộc thi Dự án Khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2023, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Bàn giao 120 căn nhà cho hộ nghèo

Ngày 24/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ bàn giao nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Theo đó, có 120 căn nhà đã được đầu tư xây dựng hoàn thành trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng số tiền tài trợ 6 tỷ đồng, nâng tổng số căn nhà do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp các ngành, địa phương triển khai xây dựng và bàn

giao cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trong năm 2023 là 1.485 căn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào, mong muốn Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng và các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các tập đoàn kinh tế, công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, nhân dân trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay, đồng hành cùng với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt

Nam tỉnh tiếp tục có những đóng góp, ủng hộ tích cực để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, góp phần cùng với tỉnh thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo

bền vững, xóa nhà tạm cho hộ nghèo. dịp này, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Sóc Trăng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có nhiều đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Khai mạc Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Tối ngày 25/11, tại Quảng trường Bạch Đằng, TP.Sóc Trăng, UBND tỉnh Sóc Trăng long trọng tổ chức Khai mạc Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023, với chủ đề “Sóc Trăng - Khát vọng vươn xa”. Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, nhấn mạnh: Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là sự kiện văn hóa lớn nhất trong năm và cũng là hoạt động thường niên, từ lâu đã trở thành sản phẩm văn hóa lễ hội mang bản sắc văn hóa đặc trưng của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng.

Từ nhiều năm nay, mỗi năm một lần, dù được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh hay cấp khu vực thì Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo vẫn luôn là hoạt động mang đậm nét văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng, được đông đảo nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh quan tâm và chờ đón. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, ngoài yêu cầu tiếp tục bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer, thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc để cùng phát triển, tỉnh Sóc Trăng kỳ vọng những hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội sẽ để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng

quý đại biểu và du khách gần xa; mong muốn các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và

ngoài nước sẽ đến Sóc Trăng để tìm kiếm cơ hội đầu tư, để cùng hợp tác và phát triển.

Khai mạc “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023” tại Sóc Trăng

Tối ngày 3/12, tại TP. Sóc Trăng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Việt Nam phối hợp Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia tổ chức khai mạc “Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023”. Dự lễ khai mạc có bà Net Phoumary - Quốc Vụ khanh Bộ Văn hóa và Nghệ thuật Vương quốc Campuchia; ông Chan Sorykan - Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.Hồ Chí Minh; Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Việt Nam Hoàng Đạo Cương.

Tại lễ khai mạc, bà Net Phoumary cho biết, Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023 là dấu mốc quan trọng khi hai nước bước vào năm đầu tiên triển khai kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật Việt Nam - Campuchia (giai đoạn 2023-2027). Các hoạt động của Tuần Văn hóa

mang đến cho khán giả Việt Nam hiểu hơn về đất nước, con người Campuchia và kết nối tình đoàn kết giữa hai dân tộc, đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Huỳnh Thị Diễm Ngọc cho biết, đây là lần thứ tư tỉnh Sóc Trăng vinh dự được lựa chọn làm điểm tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa Campuchia tại Việt Nam. Thông qua các hoạt động trong khuôn khổ Tuần lễ Văn hóa Campuchia tại Việt Nam năm 2023, người dân Việt Nam nói chung và tỉnh Sóc Trăng nói riêng có cơ hội hiểu biết hơn về đất nước và con người Campuchia, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân nhân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của trang phục dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”

Ngày 17/11, Bảo tàng tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể của trang phục dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng”. Hội thảo được nghe 5 báo cáo tham luận làm rõ vai trò quan trọng trang phục truyền thống trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số trong mọi hoàn cảnh, từ cưới hỏi, sinh hoạt hằng ngày, đến trang phục khi tham gia các sự kiện, lễ hội... ; những khó khăn và giải pháp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của trang phục dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng trong thời gian tới. Hội thảo là hoạt động thuộc Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” tại tỉnh Sóc

Trăng, được chia thành 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2019-2025 và giai đoạn 2 từ năm 2026-2030, gồm các nội dung: Khảo sát, đánh giá, tiến hành kiểm kê và lập danh mục Di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; bảo tồn, khôi phục và phát huy di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số; tham gia tập huấn về phương pháp bảo tồn, phát huy và kỹ năng truyền dạy bảo tồn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số; triển khai trang phục truyền thống tại các trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, quảng bá và phát huy di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số gắn phát triển du lịch.

Xác lập Kỷ lục Bức tranh ghép làm từ gạo ST25 lớn nhất Việt Nam

Tối ngày 25/11, tại TP.Sóc Trăng, trong khuôn

khở Khai mạc Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc

Trăng năm 2023, đại diện Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao Quyết định và bằng Xác lập kỷ lục Việt Nam đối với Bức tranh ghép chủ đề “Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay” làm từ gạo ST25 lớn nhất Việt Nam. Theo đó, bức tranh lớn nhất Việt Nam được làm từ gạo ST25, do 10 nghệ nhân chế tác hoàn toàn thủ công trong thời gian 30 ngày. Bức tranh có chiều cao 4m, ngang 7m, dày 10mm, được lắp ghép từ 14 bức tranh, khung tranh bằng composite; bề mặt được phủ sơn trong suốt chống thấm, chống nhiệt với độ bền trên 30 năm. Với chủ đề “Cây lúa Sóc Trăng xưa và nay”,

bức tranh phản ánh giữa hai thời kỳ thay đổi từ sản xuất truyền thống sang ứng dụng khoa học - kỹ thuật của ngành nông nghiệp Việt Nam nói chung và ngành nông nghiệp tỉnh Sóc Trăng nói riêng. Điểm nhấn của bức tranh là biểu tượng giống lúa ST25 thể hiện niềm tự hào, vinh dự của ngành nông nghiệp Sóc Trăng khi lần đầu tiên được vinh danh “Gạo ngon nhất thế giới” vào năm 2019. Đồng thời, tác phẩm cũng đưa ra thông điệp về sự đổi mới và phát triển không ngừng của tỉnh Sóc Trăng trong việc xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Sôi nổi Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023

Trong 2 ngày 26-27/11, tại sông Máspero, TP.Sóc Trăng đã diễn ra Giải đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023, quy tụ 46 đội ghe, gồm 6 đội nữ và 40 đội nam trong và ngoài tỉnh với hơn 4.000 vận động viên, cùng tranh tài ở cự ly truyền thống 1.200m nam và 1.000m nữ. Sau 2 ngày tranh tài quyết liệt và hấp dẫn, với sự cổ vũ

nhật tinh của hàng chục nghìn khán giả, cuộc đua kết thúc tốt đẹp với cúp Vô địch ghe Ngo nam năm 2023 và phần thưởng 200 triệu đồng thuộc về đội ghe Ngo chùa Tum Núp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng), giải Nhì 150 triệu đồng thuộc về đội ghe Ngo chùa Noren Rangsay (huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng) và giải Ba 100

triệu đồng dành cho đội ghe Ngo chùa Srô Lon (huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Cùng với đó, đội ghe Ngo nữ chùa Tum Núp (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) xuất sắc giành chức vô địch với tiền thưởng 150 triệu đồng, giải Nhì với tiền thưởng 100 triệu đồng được trao cho chùa Prek Chek (thị

xã Ngã Năm, Sóc Trăng) và giải Ba thuộc chùa Kus Thum (huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu). Giải đua kết thúc cũng khép lại chuỗi hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo tỉnh Sóc Trăng năm 2023, với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc, hấp dẫn.

Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023

Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Oóc om bóc - Đua ghe Ngo Sóc Trăng năm 2023, từ ngày 21-27/11, tại Khu đô thị 5A, TP.Sóc Trăng đã diễn ra Hội chợ xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền - Sóc Trăng năm 2023. Hội chợ quy mô trên 400 gian hàng của hơn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh thương mại tổng hợp trong và ngoài tỉnh. Trong suốt thời gian diễn ra hội chợ, bên cạnh hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại, còn diễn ra nhiều hoạt động chính khác như: Triển lãm, giới thiệu những

thành tựu kinh tế - văn hóa - xã hội và các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc trưng, đặc sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm OCOP tiềm năng của tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh, thành phố; hội nghị giao thương; hội thi bình chọn, trao thưởng cho gian hàng triển lãm đẹp của các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh... Hội chợ không chỉ tạo nên hiệu quả về mặt kinh tế mà còn là nhịp cầu kết nối để các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp trong nước tăng cường các giải pháp quảng bá, xúc tiến thương mại, hợp tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm OCOP, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.□

ĐỊNH HƯỚNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 12 - 2023

Ban tuyên giáo, tuyên huấn, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Tuyên truyền văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII thường xuyên, sâu rộng ở các cấp trong toàn Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, nhất là các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên khai mạc và bế mạc Hội nghị; tập trung làm rõ, làm sâu sắc để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết... Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

2. Tuyên truyền kết quả Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy và các cấp ủy

đảng; Nghị quyết số 24-NQ/TU, ngày 5/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV năm 2024 về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2024. Tuyên truyền hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh.

3. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định của Ban Bí thư, gồm: Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 7/10/2022 về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Quy định số 99-QĐ/TW, ngày 27/2/2023 về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Tuyên truyền kết hợp theo dõi, nắm thông tin trên các trang mạng xã hội; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai

trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

4. Tiếp tục tuyên truyền Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”; Chỉ thị 22-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; Công văn 1333-CV/TU, ngày 11/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc lãnh đạo đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029.

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Sức Trống phát huy ý chí tự lực, tự cường, đẩy mạnh phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân theo tư tưởng, đạo

đức, phong cách Hồ Chí Minh”; giới thiệu những mô hình, điển hình, gương người tốt - việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Tuyên truyền nhấn mạnh nhiệm vụ bao trùm và thường xuyên của hoạt động đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ các yếu tố quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao vị thế đất nước. Trọng tâm là kết quả chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu; Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ nhất; kết quả chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Nước CHND Trung Hoa Tập Cận Bình...

7. Tuyên truyền biển, đảo; các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Việt Nam trên biển theo luật pháp quốc tế;

đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế biển; khai thác bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường gắn với công tác truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030; các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định...

8. Tuyên truyền về kết quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2023; trong đó khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương trong hoạt động chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền các dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh; kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; cải cách hành chính; chuyển đổi số; kết quả thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa; Quyết định số 995/QĐ-TTg, ngày 25/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

9. Đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày

23/11/2023 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 3/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Tuyên truyền các cấp, các ngành nỗ lực thực hiện hiệu quả công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón mừng năm mới 2024 và Tết Nguyên đán Giáp Thìn, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm.

10. Tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của ngành và các sự kiện nổi bật, trọng tâm là: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028; kỷ niệm 77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2023), 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023) và 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2023),...

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh theo mùa; tuyên truyền nâng cao cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo trên Internet và mạng xã hội, tin dụng đen...□

THÔNG TIN TRONG NƯỚC

KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC, PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC TRONG HOẠT ĐỘNG ĐIỀU TRA, TRUY TỐ, XÉT XỬ, THI HÀNH ÁN

Ngày 27/10/2023, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án. Trong đó, nội dung, phương thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN-TC) trong hoạt động tố tụng, thi hành án được quy định như sau:

Nội dung kiểm soát quyền lực, PCTN-TC trong hoạt động tố tụng, thi hành án: Kiểm soát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ,

chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, công tác PCTN-TC trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan.

Phương thức kiểm soát quyền lực, PCTN-TC trong hoạt động tố tụng, thi hành án: Lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử để kiểm soát quyền lực, phòng,

chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác tự phê bình và phê bình, trách nhiệm nêu gương, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình và các biện pháp khác kiểm soát quyền lực, phòng ngừa vi phạm, tham nhũng, tiêu cực; công tác giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; công tác tự kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, cấp ủy, tổ chức đảng phải lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: Tham mưu xây dựng, thể chế hóa, thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà

nước về hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; thực hiện nghiêm các cơ chế kiểm soát quyền lực, PCTN-TC trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử; bảo đảm tính độc lập, khách quan, tuân thủ pháp luật của điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên và người có thẩm quyền khác trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan. Kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán; tăng cường vai trò, trách nhiệm, hiệu lực công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát các cấp; tăng cường và nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan và đại biểu dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan hành pháp, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với hoạt động tố tụng, thi hành án và hoạt

động khác có liên quan. Định hướng hoạt động của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan; chủ trương xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Không thực hiện các hành vi quy định tại Điều 6 Quy định này...

Trách nhiệm của thành viên cấp ủy, tổ chức đảng, thành viên tập thể lãnh đạo của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan: Thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Gương mẫu thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, quy định, quy trình nghiệp vụ, chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử. Chịu trách nhiệm với tư cách

thành viên tập thể cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, tổ chức và với tư cách người quản lý, phụ trách lĩnh vực về những hành vi vi phạm, lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, lạm quyền, tham nhũng, tiêu cực trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức và trong lĩnh vực được phân công quản lý, phụ trách. Không thực hiện các hành vi quy định tại Điều 6 Quy định này...

Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tiến hành tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan: Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 7 Quy định này; đồng thời thực hiện nghiêm trách nhiệm quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4, Khoản 7, Điều 8 Quy định này.

Trách nhiệm của người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng, thi hành án và các hoạt động khác có liên quan: Thực hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 1,

Khoản 2, Khoản 3, Khoản 7 Điều 8; đồng thời tùy theo chức vụ đảm nhiệm để thực

hiện trách nhiệm quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Điều 8 Quy định này...

NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỜI GIAN QUA

Theo Báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lĩnh vực ưu đãi người có công: Ngân sách nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong thực hiện các chính sách người có công. Từ năm 1992 đến nay, ngân sách nhà nước chi ưu đãi cho người có công đều tăng qua các năm, được bảo đảm kịp thời, đầy đủ. Tổng kinh phí giai đoạn 2012-2022 là khoảng 357.373 tỷ đồng.

Tổng ngân sách Trung ương dành cho các chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng chiếm hơn 90% tổng số ngân sách (trợ cấp, phụ cấp, bảo hiểm y tế, chu cấp trang thiết bị, điều dưỡng, quà tặng, ưu đãi giáo dục, công tác mộ, nghĩa trang...). Các chế độ ưu đãi khác (hỗ trợ nhà ở, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ) chỉ dưới 10%.

Công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp và người dân tham gia vào các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa được đẩy mạnh. Bằng các nguồn vốn xã hội, thông qua các hình thức phong phú, thiết thực, từ năm 2012-2021, tổng Quỹ Đền ơn, đáp nghĩa cả nước đã huy động được gần 7.370 tỷ đồng, trong đó quỹ Trung ương đạt gần 45 tỷ đồng và địa phương hơn 7.320 tỷ đồng.

Lĩnh vực bảo đảm an sinh xã hội (ASXH): Các chính sách ASXH được thực hiện bằng nhiều nguồn tài chính khác nhau. Trong đó, ngân sách Trung ương chủ yếu, hằng năm các địa phương tùy theo điều kiện và khả năng, huy động thêm ngân sách địa phương để bổ sung cho việc thực hiện chính sách ASXH

trên địa bàn. Các nguồn lực xã hội hội hóa đóng vai trò quan trọng.

Tổng chi từ ngân sách trung ương cho các chính sách ASXH giai đoạn 2012-2020 ước khoảng 1.148.579 tỷ đồng, mức chi tăng đều hàng năm. Các chương trình có tổng chi lớn là chi trả lương hưu và trợ cấp hàng tháng đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH trước năm 1995, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng, trợ giúp xã hội thường xuyên... Chi cho ASXH đạt 9,55% tổng chi ngân sách, chiếm 2,72% GDP. Năm 2021 do ngân sách tập trung cho phòng, chống dịch COVID-19 và một số chương trình lớn đang trong giai đoạn chuẩn bị và chưa triển khai (Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030) nên kinh phí chi cho ASXH là 146.945 tỷ đồng, tương ứng chiếm 7,9%

tổng chi ngân sách, tương đương 2,32% GDP.

Ngân hàng Chính sách xã hội đang triển khai 37 chương trình tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhà ở cho hộ nghèo. Đến tháng 3/2022, tổng dư nợ đạt trên 265 nghìn tỷ đồng với trên 6,3 triệu khách hàng còn dư nợ khoảng 104.836 tỷ đồng. Trong giai đoạn 2012-2022, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn hoạt động tín dụng chính sách đạt 9,5%/năm, quy mô năm 2020 tăng gấp 1,9 lần so với năm 2012.

Về công tác xã hội hóa các nguồn lực cho ASXH, từ năm 2012-2021, MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tiếp nhận từ các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, các tổ chức trong nước và quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài, các cá nhân hơn 57.318 tỷ đồng. Từ nguồn lực huy động được cùng với hỗ trợ của ngân sách Nhà nước, MTTQ Việt Nam các cấp đã

hỗ trợ người nghèo xây dựng và sửa chữa được 345.388 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ trên 10 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được khám chữa bệnh; giúp trên 1,7 triệu lượt người nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; trên 3 triệu học sinh nghèo được hỗ trợ về học tập; hỗ trợ xây dựng hàng nghìn công trình dân sinh như cầu đường, lớp

học, trạm y tế, nhà sinh hoạt cộng đồng... và các hỗ trợ khác cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, giai đoạn 2020-2022 khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nguồn lực từ thiện, nhân đạo của toàn xã hội, các tổ chức quốc tế và đồng bào ta ở nước ngoài đã góp phần quan trọng kiểm soát bệnh dịch, bảo đảm ASXH và phục hồi kinh tế.

BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN, KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VỐN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

Ngày 22/10/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1221/QĐ- TTg về việc giao bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách Trung ương và giao mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của 3 chương trình mục tiêu quốc gia cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương, cụ thể như sau:

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao bổ sung 92.765 triệu đồng để thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công

lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc).

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao bổ sung 20.108 triệu đồng thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Ủy ban Dân tộc được giao bổ

sung 67.027 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2: Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc Dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc).

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam được giao bổ sung 3.288 triệu đồng thực hiện Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh, trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách Trung ương năm 2023 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho 16

tỉnh (gồm Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Thuận, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Bình Phước, Sóc Trăng, Cà Mau) để thực hiện Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn. Cụ thể, giao tỉnh Tuyên Quang 82.682 triệu đồng, tỉnh Phú Thọ 91.051 triệu đồng, tỉnh Bắc Giang 35.466 triệu đồng, tỉnh Lai Châu 30.592 triệu đồng, tỉnh Điện Biên 79.934 triệu đồng...

Các cơ quan Trung ương (bao gồm: Ủy ban Dân tộc, Bộ GD-ĐT, Bộ VH-TT-DL, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), UBND 16 tỉnh phân bổ chi tiết dự toán chi đầu tư phát triển, kế hoạch đầu tư vốn nguồn ngân sách Trung ương bổ sung năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị và cấp trực thuộc theo nội dung, dự án thành phần và danh mục dự án đầu tư công (nếu có); báo cáo Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, cơ quan chủ chương trình, chủ dự án thành phần kết quả phân bổ.

QUY HOẠCH, TU BỔ, PHỤC HỒI DI TÍCH LỊCH SỬ QUỐC GIA ĐẶC BIỆT ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ II CỦA ĐẢNG

Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang được phê duyệt bởi Quyết định số 1228/QĐ-TTg, ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nêu rõ:

Phạm vi lập quy hoạch có diện tích là 27,47 ha, gồm: Khu vực bảo vệ Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg, ngày 22/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ), bao gồm: 35 di tích, địa điểm di tích trên địa bàn 4 xã là Kiên Đài, Kim Bình, Linh Phú và Vinh Quang thuộc huyện Chiêm Hóa, diện tích là 15,02ha. Khu vực cảnh quan thiên nhiên và bản làng của đồng bào dân tộc bao quanh các di tích là bộ phận gắn liền với căn cứ cách mạng cần được

bảo tồn, giữ gìn, diện tích là 12,45ha.

Mục tiêu quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc thông qua các di tích, điểm di tích hiện còn; góp phần hình thành điểm tham quan về nguồn, nghiên cứu khoa học, giáo dục truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng và tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau, điểm du lịch văn hóa - lịch sử đặc sắc gắn kết với hệ thống di tích cách mạng của tỉnh Tuyên Quang và vùng chiến khu Việt Bắc.

Phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích: Đối với cụm di tích thuộc Khu vực tổ chức đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, xã Kim Bình, sẽ thực hiện tu bổ, chống xuống cấp các hạng mục công trình: Cổng chào, hội trường, nhà ở của Bác Hồ, đài tưởng niệm, hầm, hào giao liên... theo tư liệu lịch

sử; tu bổ hệ thống bia biển và chỉnh trang sân vườn và đường dạo trong khu vực bảo vệ di tích; bảo tồn, tôn tạo hệ thống cây xanh tự nhiên, cây lưu niệm đã có; Quy hoạch bổ sung các loại cây xanh phù hợp tạo không gian xanh bao quanh di tích bằng các loài cây bản địa.

Đối với các điểm di tích đơn lẻ: (8 điểm di tích ở xã Kim Bình, 24 điểm di tích ở xã Kiên Đài, 1 điểm di tích ở xã Linh Phú và 1 điểm di tích xã Vinh Quang): Tu bổ, tôn tạo hệ thống bia di tích (hiện có và bổ sung); tu bổ sân đường; tôn tạo hàng rào khuôn viên di tích.

Đối với di tích kiến nghị xếp hạng bổ sung trên địa bàn xã Kim Bình (gồm: Trạm gác đèo Nga, Trạm gác đèo Nàng, Địa điểm thành lập báo Nhân Dân): Bảo quản hệ thống cây xanh hiện có; thực hiện cắm mốc giới bảo vệ di tích (theo quy hoạch được phê duyệt); tu bổ, tôn tạo hệ thống bia di tích, sân đường và phục hồi hệ sinh thái rừng bao quanh di tích nhằm tạo không gian

cảnh quan núi rừng xưa.

Theo Quy hoạch, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng: Tập trung phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch chủ đạo dựa trên tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa sẵn có của khu vực, gồm: Du lịch văn hóa, lịch sử, về nguồn: Xây dựng các tour du lịch tham quan nghiên cứu, tìm hiểu lịch sử cách mạng tại Khu di tích Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, kết nối với các di tích lịch sử - cách mạng thuộc vùng Chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Kạn (ATK Tân Trào - ATK Định Hóa - ATK Chợ Đồn) và các di tích lịch sử cách mạng khác trong khu vực.

Giải pháp về vốn: Lập danh mục các dự án đầu tư thành phần, phân loại và xác định giai đoạn thực hiện, nguồn vốn đầu tư, làm cơ sở để huy động vốn từ ngân sách nhà nước, xã hội hóa, vốn vay... Xây dựng phương án huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện...

BỔ SUNG VỐN DỰ ÁN PHÒNG, CHỐNG SẠT LỞ BỜ SÔNG, BỜ BIỂN

Ngày 8/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1162/QĐ-TTg về bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển. Theo đó, Chính phủ quyết định bổ sung 4.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các địa phương, gồm: Long An 250 tỷ đồng, Tiền Giang 200 tỷ đồng, Bến Tre 300 tỷ đồng, Trà Vinh 200 tỷ đồng, Vĩnh Long 500 tỷ đồng, Cần Thơ 250 tỷ đồng, Hậu Giang 200 tỷ đồng, Sóc Trăng 300 tỷ đồng, An Giang 250 tỷ đồng, Đồng Tháp 250 tỷ đồng, Kiên Giang 500 tỷ đồng, Bạc Liêu 300 tỷ đồng, Cà Mau 500 tỷ đồng, để bố trí cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển khu vực ĐBSCL.

Căn cứ mức vốn bổ sung được quy định tại Quyết định này, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng ĐBSCL bố trí vốn được bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2023 cho các dự án phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển bảo đảm theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 10 Luật Ngân sách Nhà nước và các quy định pháp luật liên quan. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án, giao kế hoạch vốn theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan. Bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định pháp luật để bố trí đủ số vốn còn thiếu của dự án so với tổng mức đầu tư được duyệt, bảo đảm hoàn thành dự án đúng tiến độ, phát huy hiệu quả đầu tư... □

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TÌNH HÌNH THẾ GIỚI

DỰ LUẬN QUỐC TẾ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ CỦA VIỆT NAM

Trong bối cảnh tình hình kinh tế quốc tế phục hồi chậm do những tác động mới nhất từ cuộc xung đột Hamas - Israel, kinh tế Việt Nam tiếp tục duy trì đà phục hồi, được nhiều tổ chức quốc tế đánh giá lạc quan về triển vọng.

Trang [fitchratings.com](https://www.fitchratings.com) của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings (Anh) ngày 9/11/2023 dự báo nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng có chậm lại, song đang sẵn sàng cho kỳ phục hồi. Tăng trưởng GDP của Việt Nam trong 9 tháng năm 2023 đạt 4,3%, trong bối cảnh nhu cầu bên ngoài suy yếu và những khó khăn kéo dài của lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, tổ chức này kỳ vọng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ tăng tốc lên mức 6,3% vào năm 2024 và 7% vào năm 2025

nhờ các chính sách tài chính và tiền tệ hỗ trợ cho nền kinh tế. Các yếu tố cơ bản trong trung hạn của nền kinh tế vẫn khả quan và đà tăng trưởng bền vững sẽ mở ra triển vọng kinh doanh tích cực cho ngành ngân hàng.

Trang [Moneyweek.com](https://www.moneyweek.com) (chuyên trang phân tích đầu tư của nước Anh) đã nhấn mạnh “Việt Nam, con hổ kinh tế mới của châu Á, đang phát triển mạnh mẽ, các nhà đầu tư cần hết sức lưu ý”. Khẳng định Việt Nam hiện là một trung tâm thịnh vượng trong khu vực với nhiều tiềm năng phát triển, Việt Nam đang có kế hoạch chuyển dịch sang các lĩnh vực có lợi nhuận cao như chất bán dẫn.

Trang [Bloomberg](https://www.bloomberg.com) cho rằng, Việt Nam cùng với Ba Lan, Mexico, Maroc và

Indonesia là 5 “đầu nổi” kinh tế trong một thế giới đang bị chia cắt, 5 quốc gia này đều đang được hưởng lợi từ việc cải tổ chuỗi cung ứng nhằm ứng phó với căng thẳng Mỹ - Trung. Năm quốc gia này đều có vị trí chiến lược để tận dụng động lực chuyển đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Các quốc gia này chiếm 4% GDP toàn cầu nhưng đã thu hút hơn 10% vốn đầu tư được gọi là “ngành xanh” kể từ năm 2017, tương đương 550 tỷ USD.

Báo chí quốc tế so sánh Việt Nam với một số quốc gia khác cùng khu vực. Trang Bisnis.com (Indonesia) cho rằng, xu hướng tăng trưởng hàng năm của Việt Nam tốt hơn rất nhiều so với Indonesia. Xu hướng trì trệ kinh tế có thể cản trở tham vọng của Indonesia trở thành quốc gia

phát triển và có khả năng khiến Indonesia rơi vào bẫy thu nhập trung bình, khi đó Indonesia sẽ ngày càng bị các nước láng giềng khác ở khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, bỏ lại phía sau.

Sự đánh giá của dư luận, tổ chức và truyền thông quốc tế phản ánh khách quan thông qua những số liệu về tình hình kinh tế Việt Nam thời gian qua, cũng như quyết tâm của Chính phủ Việt Nam trong phát triển kinh tế trong năm 2024. Theo đó, ngày 9/11/2023, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV phê duyệt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 6 - 6,5% cho năm 2024 nhằm vực dậy vai trò là “trung tâm sản xuất” trong bối cảnh đang phải đối mặt với nhu cầu toàn cầu sụt giảm và ảnh hưởng đến từ lĩnh vực bất động sản và tài chính.

DIỄN ĐÀN HỢP TÁC KINH TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APEC) NĂM 2023

Tuần lễ Hội nghị các nhà lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra từ ngày 14 - 17/11/2023 tại San

Francisco, Hoa Kỳ. Diễn đàn thu hút các nhà lãnh đạo, quan chức chính phủ, giám đốc doanh nghiệp và học giả đến từ 21 nền kinh tế thành

viên APEC. Năm 2023 cũng là năm kỷ niệm 30 năm thiết lập Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.

Là một trong những cơ chế hợp tác đa phương cấp cao nhất, có phạm vi rộng nhất và hiệu quả phong phú nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, APEC được thành lập năm 1989 nhằm thúc đẩy thương mại và tăng trưởng bền vững của khu vực. Hiện APEC có 21 nền kinh tế thành viên, bao gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nga..., chiếm 38% dân số, 47% thương mại và 61% GDP toàn cầu. Hợp tác APEC tập trung vào 3 trụ cột chính, gồm: Tự do hóa thương mại và đầu tư; Thuận lợi hóa kinh doanh và Hợp tác kinh tế - kỹ thuật, nâng cao năng lực, phát triển bình đẳng và bền vững. Đây là lần thứ hai Hoa Kỳ đăng cai tổ chức Hội nghị APEC kể từ năm 2011, cách đây đúng 30 năm kể từ khi Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần đầu tiên được tổ chức tại Hoa Kỳ vào năm 1993. Hội nghị lần này diễn ra trong bối cảnh xung đột địa chính trị vẫn tiếp diễn phức tạp, quan hệ

nước lớn khó lường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; tình hình kinh tế thế giới, liên kết kinh tế quốc tế và khu vực chuyển đổi sâu sắc; các rủi ro, thách thức đan xen.

Nhận lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2023 và tổ chức các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 - 17/11/2023. Đây là chuyến đi có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 25 năm Việt Nam tham gia APEC. Trong 25 năm qua, Việt Nam đã đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả vào tất cả các lĩnh vực hợp tác, để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong tiến trình của APEC, cụ thể:

Thứ nhất, Việt Nam là một trong số không nhiều các nền kinh tế hai lần được các thành viên tín nhiệm ủng hộ đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC, vào các năm 2006 và 2017.

Thứ hai, Việt Nam là một trong những thành viên tích

cực nhất trong việc đề xuất các sáng kiến, dự án hợp tác, với gần 150 dự án, trên các lĩnh vực.

Thứ ba, Việt Nam đã khẳng định vai trò điều hành, thúc đẩy triển khai các chương trình hợp tác của APEC thông qua đảm nhiệm những vị trí quan trọng trong các cơ chế của Diễn đàn.

Chủ đề của Hội nghị APEC năm 2023 là *“Tạo ra một tương lai kiên cường và bền vững cho tất cả mọi người”*, với mục tiêu là xây dựng một khu vực châu Á - Thái Bình Dương *“kết nối, đổi mới sáng tạo và bao trùm”*. Hội nghị tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế như phát triển bền vững, số hóa, trao quyền kinh tế cho phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và sức khỏe; đồng thời làm nổi bật tiến triển của Khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (IPEF). Ba chủ đề (kết nối, đổi mới sáng tạo, bao trùm) mà Hoa Kỳ đưa ra trong năm nay tương ứng với ba trụ cột của Tâm nhìn Putrajaya đến năm 2040 mà Hội nghị

APEC thông qua tại Malaysia năm 2020.

Tại khuôn khổ Hội nghị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tham dự, phát biểu và có nhiều cuộc làm việc tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC. Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp trong khu vực với sự tham dự của hơn 2.000 lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Chủ tịch nước truyền tải thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay đóng góp, vượt qua những thách thức trong giai đoạn hiện nay và tận dụng được các cơ hội để thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực và từng nền kinh tế, trong đó có Việt Nam.

Với Hoa Kỳ, các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại Hội nghị Cấp cao APEC và các hoạt động song phương với Lãnh đạo Cấp cao và các đối tác Hoa Kỳ, nhất là tại bang California, sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương trên tinh thần Tuyên bố chung về xác lập quan hệ Đối tác Chiến lược

toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối các địa phương.

Trong thời gian tới, công tác thông tin, tuyên truyền về sự kiện nêu trên cần chú ý một số nội dung sau:

Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền đầy đủ, toàn diện về các hoạt động, nội dung phát biểu và thông điệp đối ngoại của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại các hội nghị của Diễn đàn. Nhấn mạnh vai trò, sự đóng góp tích cực của Việt Nam trong APEC, sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với các sáng kiến của Việt Nam.

Thứ hai, đối với các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, nội dung thông tin, tuyên truyền cần đảm bảo đúng định hướng của các cơ quan chức năng; chú ý đảm bảo tính cân bằng, khách quan trong thông tin. Đồng thời, nhấn mạnh chủ trương của lãnh đạo hai nước về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, nhất là việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thứ ba, trong thông tin, tuyên truyền không sử dụng các nguồn tin thiếu khách quan, không chính thống; chú ý không khai thác, làm nóng những vấn đề đang tồn tại mâu thuẫn trong các nước thành viên APEC.

HỘI NGHỊ NGOẠI TRƯỞNG NHÓM CÁC NƯỚC CÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN

Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) tổ chức từ ngày 7 - 8/11/2023 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh xung đột Hamas - Israel ngày càng nghiêm trọng. Điều này trở thành thách thức với

Nhật Bản trên cương vị Chủ tịch G7; nhất là trong việc cân bằng quan điểm và lợi ích của các nước thành viên trong nhiều vấn đề quốc tế hiện nay, nhưng vẫn duy trì được những ưu tiên ngoại giao của Nhật Bản. Sau hai ngày nhóm họp, các nước thành viên thống

nhất ra Tuyên bố chung đề cập đến nhiều chủ đề, trong đó có xung đột Israel - Hamas, xung đột Nga - Ukraine, tình hình trên Bán đảo Triều Tiên, các diễn biến ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tình hình xung đột Hamas - Israel được coi là vấn đề nóng nhất đã được khởi các nước G7 thống nhất về lập trường, nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo, bảo vệ dân thường và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Tuyên bố chung của Hội nghị không đề cập tới thỏa thuận ngừng bắn, cũng như không có thái độ lên án cuộc tấn công của Israel vào Dải Gaza. Các Ngoại trưởng Nhóm G7 khẳng định sự cần thiết phải “hành động khẩn cấp để giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo” tại vùng đất Palestine do Hamas kiểm soát đang bị Israel bao vây. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật nhân đạo quốc tế trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông. Các ngoại trưởng Nhóm G7 đã nhất trí kêu gọi thiết lập khoảng dừng hoặc hành lang

nhân đạo để tạo điều kiện cho những hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, hoạt động di chuyển dân sự và trả tự do cho các con tin. G7 cũng cam kết phối hợp chặt chẽ với các bên để chuẩn bị các giải pháp lâu dài, bền vững cho Gaza.

Các ngoại trưởng G7 thể hiện lập trường thống nhất và xuyên suốt của khối trong suốt năm 2023 về các vấn đề khác như xung đột Nga - Ukraine, các diễn biến ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quan hệ với Trung Quốc. G7 khẳng định lập trường thống nhất trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, đồng thời cùng với các đối tác quốc tế thúc đẩy các nỗ lực khôi phục hòa bình tại Ukraine.

Về Trung Quốc, Ngoại trưởng các nước G7 phản đối những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc ép buộc ở Biển Hoa Đông và Biển Đông; thừa nhận cần phối hợp với Trung Quốc trong xử lý các thách thức toàn cầu và sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng, ổn định với Trung

Quốc. G7 cũng nhấn mạnh sự ủng hộ không thay đổi dành cho một ASEAN trung tâm và đoàn kết, thúc đẩy hợp tác phù hợp với Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. G7 nhấn mạnh lại tính chất phổ quát và thống nhất của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982 và tái khẳng định vai trò quan trọng của UNCLOS 1982 trong việc thiết lập khuôn khổ pháp lý chi phối mọi hoạt động ở biển và đại dương.

Về vấn đề Nhật Bản xả ra biển nước thải phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã ngừng hoạt động, Tuyên bố chung thể hiện sự ủng hộ với quyết định này của Nhật Bản với sự “an toàn, minh bạch và có cơ

sở khoa học”.

Việc các quốc gia thành viên thống nhất đưa ra Tuyên bố chung, Nhật Bản được xem là thành công nhất định trong quá trình điều phối và hoàn thành các mục tiêu của hội nghị; thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên; hướng tới giải pháp cho các vấn đề nóng đang diễn ra như xung đột Nga - Ukraine, vấn đề hạt nhân Triều Tiên, vấn đề năng lượng sạch, chống biến đổi khí hậu, công nghệ AI và hiện nay là vấn đề xung đột giữa Hamas và Israel. Tuyên bố chung được đưa ra cũng là sự khẳng định cho vai trò điều phối của Nhật Bản cũng như thể hiện vị thế của G7 trong giải quyết các thách thức mang tính toàn cầu.

DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH CUỘC XUNG ĐỘT ISRAEL - HAMAS

Cuộc xung đột Israel - Hamas với nhiều diễn biến nghiêm trọng, làm tăng nguy cơ về thảm họa nhân đạo chưa từng có, ảnh hưởng tới an ninh, sự ổn định của khu vực Trung Đông nói riêng và

toàn cầu nói chung.

Sau cuộc tấn công khủng bố chưa từng có của Hamas vào Israel, không quân Israel đang ném bom các mục tiêu của Hamas ở Dải Gaza. Israel tuyên bố mục tiêu là tiêu diệt

hoàn toàn Hamas. Các vụ đánh bom ở Dải Gaza đã gây ra thương vong cho hàng nghìn dân thường và hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Bộ Lao động Israel cho biết khoảng 765.000 người Israel, chiếm 18% lực lượng lao động - không làm việc sau khi được huy động làm lực lượng dự bị để sẵn sàng tham gia chiến đấu chống Hamas ở Dải Gaza. Chi phí ban đầu của cuộc chiến tranh Gaza đối với Israel lên tới hơn 50 tỷ USD, khoảng 10% GDP của Nhà nước Do Thái. Ủy ban Cứu hộ quốc tế ngày 9/11/2023 đã cảnh báo, 1,5 triệu dân thường Palestine phải di dời do các cuộc tấn công của Israel đang đối mặt với sự thiếu thốn nghiêm trọng về y tế và nước sạch.

Diễn biến cuộc xung đột Israel - Hamas hiện nay đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden kêu gọi cuộc chiến phải kết thúc với “một giải pháp, hai nhà nước”. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cũng cho rằng, tiến trình hòa bình chỉ có thể diễn

ra trong khuôn khổ giải pháp hai nhà nước.

Ngày 11/11/2023, nhóm gồm 70 Đại sứ Liên hợp quốc tại Geneva đã ra Tuyên bố chung kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động liên quan tới tình hình ở Dải Gaza. Các đại sứ LHQ kêu gọi thực hiện một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, hối thúc cộng đồng quốc tế “gây áp lực tối đa” để đảm bảo hàng cứu trợ nhân đạo khẩn cấp, tiếp cận được khu vực này, đồng thời khôi phục các dịch vụ thiết yếu. Ngoài ra, các đại sứ cũng kêu gọi trả tự do cho mọi con tin, bảo vệ an toàn cho các cơ sở dân sự và dân thường, nhất là các trường học của UNRWA. Các nhà lãnh đạo của các nước Arab một lần nữa kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt ngay lập tức các hoạt động quân sự ở Dải Gaza, đồng thời bày tỏ quan ngại cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel có nguy cơ lan ra khắp khu vực...

Trước tình hình căng thẳng leo thang từ cuộc xung đột Israel - Hamas, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam

cho biết: “Việt Nam lên án mạnh mẽ các hành động tấn công bạo lực nhằm vào dân thường, nhân viên nhân đạo, nhà báo và các cơ sở hạ tầng thiết yếu. Trên tinh thần Nghị quyết được phiên họp khẩn cấp ngày 27/10 vừa qua mà Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, chúng tôi kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, tuân thủ luật pháp quốc tế, luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ dân thường, các cơ sở hạ tầng dân sự, thiết lập hành lang nhân đạo và thả ngay lập tức các con tin đang bị giam giữ.

Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ các nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy các bên kiểm chế, đối thoại, giải quyết các bất đồng thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc nhằm đạt được giải pháp công bằng, thỏa đáng và lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông”.

Kể từ khi chiến sự bùng phát giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ngày 7/10/2023 đến nay, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã

thông qua một nghị quyết kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn “ngay lập tức và bền vững vì mục đích nhân đạo”. Hội đồng Bảo an - cơ quan quyền lực nhất của Liên hợp quốc, tới thời điểm này đã tiến hành bỏ phiếu về 4 bản dự thảo nghị quyết mang tính ràng buộc pháp lý, song chưa một văn kiện nào được thông qua. Thực tế này phản ánh sự chia rẽ sâu sắc về xung đột Israel - Hamas trong nội bộ Hội đồng Bảo an.

Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông hiện nay tập trung vào một số thách thức chính như giải thoát con tin do Hamas bắt giữ, viện trợ cho dân thường ở Gaza và ngăn chặn xung đột leo thang. Giao tranh tiếp diễn trong bối cảnh người đứng đầu Hezbollah cảnh báo, nếu Israel không chấm dứt chiến dịch quân sự tại Gaza, xung đột hiện nay có thể lan rộng thành một cuộc chiến khu vực. Về phần mình, Israel tuyên bố không muốn rơi vào một cuộc chiến khác tại biên giới phía Bắc, dù nhấn mạnh quân đội nước này sẽ sẵn sàng cho mọi tình huống. □

VĂN BẢN MỚI

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT) là: Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Nghị định bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT, gồm: Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị định sửa đổi, bổ sung quyền của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cụ thể: Thực hiện các quyền theo Điều 42 Luật BHYT và quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; được cung cấp thông tin kịp thời khi hệ thống thông tin giám định BHYT phát hiện có gia tăng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cao so với mức chi phí bình quân của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng hạng, cùng tuyến, cùng chuyên khoa để kịp thời rà soát, kiểm tra xác minh, thực hiện giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Ngoài ra, Nghị định còn sửa đổi nguyên tắc thanh toán theo giá dịch vụ.

Văn bản số 1043/TTg-NN, ngày 2/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường chưa xác định được nguồn lây, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo động vật hoang dã có thể là tác nhân gây bệnh COVID-19 sang người.

Theo đề nghị của Bộ NN-PTNT tại văn bản số 177/BC-BNN-TCLN, ngày 11/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 29/CT-TTg, ngày 23/7/2020 về một số biện pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã. Trong đó, tại đoạn 1 khoản 1, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: Dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường

hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Đến nay, dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã thống nhất với đề xuất của Bộ Y tế về việc điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 174/NQ-CP, ngày 28/10/2023 bãi bỏ một số nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1269/QĐ-TTg, ngày 29/10/2023 bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Thống nhất bãi bỏ đoạn 1 khoản 1 của Chỉ thị số 29/CT-TTg như đề nghị của Bộ NN-PTNT tại văn bản số 7760/TTr-BNN-KL, ngày 27/10/2023. Việc nhập khẩu động vật hoang dã được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. □

Nghĩa tình **với người cao tuổi**

XUÂN HƯƠNG

Thời gian qua, các cấp hội người cao tuổi trong tỉnh Sóc Trăng đã có sự quan tâm, chăm sóc người cao tuổi bằng nhiều hình thức. Qua đó, giúp họ vượt qua trở ngại của tuổi tác, sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc, hòa nhập cùng cộng đồng, nêu gương sáng cho gia đình và xã hội.

Nhiều hoạt động nghĩa tình

Tính đến cuối năm 2023, toàn tỉnh có 143.718 hội viên người cao tuổi, đạt tỷ lệ 87% so với tổng số người cao tuổi toàn tỉnh. Nhiều năm qua, các cấp hội người cao tuổi đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chính sách có liên quan đến người cao tuổi, từ đó có sự tác động mạnh mẽ đối với các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng trong việc

quan tâm, chăm sóc, hỗ trợ người cao tuổi.

Trong năm 2023, các cấp hội đã tích cực phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội khảo sát và làm thủ tục cho các cụ 80 tuổi thực hiện bảo trợ xã hội năm 2023; nâng tổng số toàn tỉnh đang trợ cấp 29.634 người cao tuổi, 302 đối tượng đơn thân không nơi nương tựa và 6.571 người cao tuổi khuyết tật. Cùng với đó, cấp thẻ bảo

hiểm y tế cho 166.492 người cao tuổi, tỷ lệ bao phủ thể bảo hiểm y tế cho người cao tuổi đạt 100%. Các trạm y tế xã lập sổ theo dõi sức khỏe cho tất cả các cụ từ 80 tuổi trở lên được; đồng thời tổ chức tuyên truyền kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, các bệnh thường gặp đối với người cao tuổi...

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức 3 đoàn đến chúc thọ 69 cụ tròn 100 tuổi và 1.020 cụ tròn 90 tuổi. Đối với các độ tuổi khác có 20.306 cụ cũng được các địa phương và hội người cao tuổi cơ sở tổ chức chúc thọ nhân dịp ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6). Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động chúc thọ trên 7,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đơn vị còn kết hợp cùng các đoàn thể vận động nhà hảo tâm tổ chức thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, Tết và thăm khi ốm đau, với tổng trị giá

trên 19 tỷ đồng; tổ chức phúng viếng 2.866 cụ qua đời với số tiền 1,5 tỷ đồng; vận động xây dựng và sửa chữa trên 200 căn nhà cho người cao tuổi... Ngoài ra, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh cùng lãnh đạo địa phương trực tiếp mừng thọ, tôn vinh 2 cụ 106 tuổi và cụ bà 112 tuổi.

Ông Mai Văn Nhân - Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh Sóc Trăng cho biết, thông qua các hoạt động nghĩa tình, nhất là việc Hội Người cao tuổi tổ chức lễ mừng thọ tập trung cũng như tổ chức phúng viếng, tiễn biệt người cao tuổi qua đời đã tạo sự tin tưởng, là chỗ dựa đáng tin cậy đối với các cụ cùng gia đình, nhất là những hoàn cảnh người cao tuổi khó khăn. Đây cũng là dịp tuyên truyền sâu rộng về vai trò, chức năng của tổ chức Hội Người cao tuổi. Việc bảo đảm các chính sách trợ cấp xã hội và các hoạt động xã hội từ thiện

giúp người cao tuổi có hoàn cảnh nghèo, khó khăn còn có ý nghĩa tác động đến ý thức chăm sóc người cao tuổi đối với chính quyền địa phương và cộng đồng.

Tuổi cao nêu gương sáng

Bên cạnh sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, của Hội Người cao tuổi và cộng đồng xã hội, thì người cao tuổi ở các địa phương cũng đã phát huy vai trò của mình trong việc tích cực nêu gương trong phát triển kinh tế, đặc biệt là tham gia các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh - Mai Văn Nhân cho biết thêm, toàn tỉnh hiện có gần 33.000 người cao tuổi có điều kiện tham gia làm kinh tế trên các lĩnh vực, như chủ trang trại, chủ doanh nghiệp, còn lại là sản xuất, kinh doanh. Với tinh thần “Tuổi cao - Gương sáng”, lực lượng người cao tuổi

được xem là một nguồn lực quý, luôn có nguyện vọng tiếp tục làm việc, say mê sáng tạo, cống hiến cho gia đình và xã hội. Các cấp hội đã xét chọn và công nhận 9.439 người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Trong năm 2023, 100% huyện, thị xã, thành phố và Hội Người cao tuổi tỉnh đã tổ chức xong Hội nghị Biểu dương người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi lần thứ IV, giai đoạn 2018-2023; đồng thời, chọn 4 điển hình tiêu biểu trong làm kinh tế giỏi tham dự hội nghị toàn quốc. Các cấp hội người cao tuổi còn tích cực tham gia các phong trào khuyến học, khuyến tài. Qua đó, tham gia vận động gần 4 tỷ đồng để cấp học bổng cho 6.800 học sinh nghèo hiếu học. Ngoài ra, còn vận động được nhiều phần quà, 117 xe đạp, máy tính bảng và tập cấp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần “tuổi cao chí càng cao”, người

cao tuổi trên địa bàn tỉnh còn tham gia đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh hướng dẫn các cấp hội tuyên truyền, vận động người cao tuổi tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; qua đó, có 115 hộ hiến 8.500m² đất, đóng góp hơn 9.300 ngày công lao động, trồng 59.000 cây xanh, 8.900 hoa kiểng, vận động xây 31 cây cầu nông thôn, với tổng kinh phí đóng góp hơn 10 tỷ đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 1336/QĐ-TTg, ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn đến năm 2025, thông qua hội người

cao tuổi các cấp, tỉnh Sóc Trăng đã thành lập được 35 câu lạc bộ. Mỗi câu lạc bộ có từ 50-70 thành viên, ban chủ nhiệm được cơ cấu từ cán bộ hội người cao tuổi và các đoàn thể cơ sở, các thành viên chủ yếu là người cao tuổi, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, nữ... Các câu lạc bộ duy trì đảm bảo các hoạt động theo quy định như: Hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, đùm bọc giúp nhau giữa các thành viên trong câu lạc bộ và ngoài cộng đồng, bảo vệ quyền và lợi ích, nâng cao kiến thức, hoạt động văn hóa - văn nghệ và thể dục - thể thao... Qua đó, góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả chủ trương xóa đói giảm nghèo bền vững, ổn định an sinh xã hội. Thông qua các hoạt động nghĩa tình và thiết thực, đã giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. □

Long Phú với phong trào

“Dân vận khéo”

THÁI HÒA

Là một trong những địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, thời gian qua, hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tại huyện Long Phú không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động với hình thức tập hợp đoàn viên, hội viên và nhân dân phong phú, thiết thực. Qua đó, thu hút đông đảo nhân dân tham gia vào các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong năm 2023, các cấp ủy đảng tại huyện Long Phú tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục các văn bản của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận. Theo đó, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể chính trị - xã hội trong huyện

nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực.

Thực hiện công tác dân vận chính quyền, UBND huyện triển khai thực hiện Chương trình phối hợp số 01-CTr/BDVHU-UBND, ngày 7/2/2023 của Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện về công tác dân vận giai đoạn 2022-2026; đồng thời,

tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về công tác dân vận và các văn bản liên quan. UBND các cấp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết công vụ, thực hiện tốt quy trình tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa; quan tâm nâng chất Tổ Quy chế dân chủ, dân vận chính quyền tại UBND huyện và UBND các xã, thị trấn, các phòng trực thuộc. Đồng thời, thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tổ chức đối thoại với nhân dân; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện công tác Dân vận khéo, Khối lực lượng vũ trang tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp với khối Dân vận đã đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt công tác tuyển chọn và

gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Qua đó, thành lập được 2 mô hình câu lạc bộ Hội Cựu chiến binh tham gia phòng, chống tội phạm trên địa bàn thị trấn Đại Ngãi.

Hệ thống Dân vận, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện tốt 10 nội dung xây dựng nông thôn mới của Ban Dân vận Huyện ủy, 11 nội dung của Ban Dân vận Tỉnh ủy, 12 tiêu chí hộ văn hóa nông thôn mới của tỉnh. Qua đó, nhiều hoạt động đã được nhân dân hưởng ứng, như phát hoang đắp lề đường, làm đường giao thông nông thôn, làm hàng rào, xây dựng trụ cột cờ và treo bóng đèn trước ngõ... Đặc biệt, vận động xã hội hóa trong thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được trên 5 tỷ đồng cùng hơn 1.200 lượt ngày công lao động; xây dựng, sửa chữa 15 căn nhà; hiến tặng trên 2.000m² đất; làm mới và sửa 24.368m đường giao thông; xây dựng và sửa chữa 17 cây cầu; trồng 34.746 cây

xanh và hoa kiểng, lắp mới và thay 1.751 bóng đèn đường... Song song đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động trong đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Qua đó, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” với tổng số tiền 4,8 tỷ đồng; xây dựng nhà mới 111 căn và sửa chữa nhà 4 căn; tặng quà, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh, hỗ trợ học sinh nghèo. Ngoài ra, các tổ chức thành viên vận động xây dựng và sửa chữa 20 căn nhà với số tiền 1,6 tỷ đồng.

Thực hiện công tác Dân vận khéo, Hội LHPN huyện tích cực tham gia các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2023 tại xã Song Phụng với hoạt động nổi bật; vận động được 2 Mái ấm tình thương với trị giá 130 triệu đồng cho hội viên nghèo bức xúc về nhà ở; vận động 3.500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán.

Hội cựu chiến binh các cấp phối hợp cùng địa phương vận động xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như chăn nuôi, trồng trọt, tăng gia sản xuất, nâng cao đời sống. Hội Nông dân huyện tiếp tục vận động áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ Nano vào sản xuất. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất mạng lại hiệu quả như Mô hình nuôi lươn không bùn, nuôi lươn sinh sản tạo nguồn con giống, trồng nấm Bào ngư... được hình thành, thúc đẩy phong trào sản xuất của nông dân trong huyện ngày càng phát triển.

Liên đoàn Lao động huyện tranh thủ nguồn hỗ trợ của LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và một phần kinh phí hoạt động của LĐLĐ huyện để tặng 2.000 phần quà Tết với tổng trị giá trên 647 triệu đồng cho đoàn viên, lao động nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Huyện Đoàn cùng các cơ sở Đoàn trong huyện thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội vì cuộc sống cộng

đồng, gồm sửa chữa đường giao thông nông thôn, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng nhân dịp năm mới; thực hiện Chương trình Xuân tình nguyện năm 2023 và Chương trình “Túi quà an sinh” hỗ trợ gạo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Nguyên đán năm 2023; tổ chức Tháng Thanh niên với nhiều công trình, phần việc thanh niên...

Kết quả đạt được nổi bật trong công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Long Phú là nhờ nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở ngày càng chuyển biến tích cực tạo điều kiện cho hệ thống dân vận phát huy tốt vai trò, chức năng nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương chủ động phối hợp trong việc thực hiện những việc liên quan đến quyền lợi của nhân dân, như phát triển kinh tế, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô

thị văn minh... Bên cạnh đó là sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các ban, ngành và khối lực lượng vũ trang.

Năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú chỉ đạo khối Dân vận các cấp tiếp tục triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác dân vận và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Phối hợp MTTQ, các đoàn thể tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là Phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực nhằm đóng góp thiết thực vào thực hiện các mục tiêu phát triển của huyện. □

An Thạnh 1 về đích

xã nông thôn mới kiểu mẫu

HỒNG PHÚC

Sau gần 10 năm trở thành xã đầu tiên của tỉnh Sóc Trăng đạt chuẩn nông thôn mới và 3 năm là xã đầu tiên đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, An Thạnh 1 tiếp tục trở thành xã đầu tiên của tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của riêng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cù Lao Dung, mà còn là nguồn động lực tích cực để các địa phương khác trong tỉnh cùng nỗ lực, phấn đấu để đạt mục tiêu trong tiến trình xây dựng nông thôn mới phát triển bền vững, văn minh, hiện đại.

Nâng chất các tiêu chí

Ngày 30/11/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ký ban hành Quyết định số 3034/QĐ-UBND công nhận xã An Thạnh 1 đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả tốt đẹp này đến ngay khi chuẩn bị kết thúc một năm với những kết quả tích cực đạt được trên nhiều lĩnh vực, trong đó công tác nâng chất xã nông thôn mới nâng cao thực hiện đạt

kết quả khá toàn diện.

Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào tháng 9/2020, trong 2 năm qua, xã An Thạnh 1 tiếp tục tập trung nâng chất các tiêu chí và xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới kiểu mẫu. Để đạt mục tiêu này, trên cơ sở quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện về xây dựng nông thôn mới, thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy và HĐND

xã, Ban Chỉ đạo xã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời phát động phong trào xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, để điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia luôn thông suốt và hiệu quả, UBND xã thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã, phân công thành viên phụ trách địa bàn và từng chỉ tiêu, tiêu chí; phân công công chức phụ trách nông nghiệp - xây dựng nông thôn mới tham mưu Ban Chỉ đạo kịp thời, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia mang lại hiệu quả cao. Theo đó, Ban Chỉ đạo xã tổ chức họp định kỳ hàng tháng với cán bộ chuyên môn, tổ giúp việc nhằm đánh giá kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó để ra những giải pháp khắc phục, chỉ đạo kịp thời.

Đảng bộ xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, chính vì vậy mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội

viên phải nắm từng tiêu chí; đồng thời hiểu rõ mục đích, ý nghĩa xây dựng nông thôn mới. Trên cơ sở đó, đảng viên, đoàn viên, hội viên phải gương mẫu, tiên phong đi đầu, đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện. Đặc biệt, Ban Chỉ đạo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân đồng tình thực hiện những công việc “thuộc trách nhiệm của hộ gia đình, có sự định hướng của chính quyền”, như mô hình vườn cây ăn trái kiểu mẫu gắn với du lịch; mô hình tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn 3 ấp; các mô hình “Thấp sáng đường quê”, tự quản, liên kết bảo vệ an ninh trật tự, phân loại rác tại nguồn... đã giúp cho bộ mặt địa phương, cảnh quan môi trường càng thêm đổi mới và văn minh hơn, trật

tự xã hội được đảm bảo.

Để phát triển kinh tế từ nông nghiệp, qua tuyên truyền, vận động, nhân dân thực hiện chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, giảm dần diện tích vườn cây kém hiệu quả, phát triển diện tích cây ăn trái; phát triển chăn nuôi di dời với phòng ngừa dịch bệnh, ô nhiễm môi trường, đầu tư phát triển mô hình chăn nuôi tập trung... Qua đó, đã góp phần cải thiện thu nhập của nhân dân qua từng năm. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã là 75,56 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,91%.

Tích cực chuyển đổi số

Quá trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2023, xã An Thạnh 1 đã chọn lĩnh vực kiểu mẫu chuyển đổi số để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Quyết định này được hình thành trên cơ sở Đảng bộ xã nhận thức rõ chuyển đổi số là xu hướng tất yếu của đời sống kinh tế - xã hội và chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới là xu hướng tất yếu trong

bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nội dung chuyển đổi số nông thôn tập trung trên ba phương diện gồm phát triển chính quyền số, phát triển các chủ thể kinh tế và phát triển xã hội số.

Trên cơ sở có thế mạnh về cơ sở hạ tầng viễn thông khá đồng bộ, nên năm 2021 xã An Thạnh 1 đăng ký thực hiện mô hình “Xây dựng thí điểm xã ứng dụng chuyển đổi số, hướng tới xã nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025”. Tiếp đó, năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chọn ấp An Thường, xã An Thạnh 1 thực hiện thí điểm “Tổ công nghệ số cộng đồng” trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, Đảng ủy, HĐND và UBND xã, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia xã đã chọn lĩnh vực kiểu mẫu chuyển đổi số để thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Theo đó, để đạt mục tiêu trên, UBND xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số trong

xây dựng nông thôn mới.

Với sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp, xã An Thạnh 1 đã thực hiện công tác chuyển đổi số với quyết tâm cao, lộ trình và mục tiêu phấn đấu; trong đó, chú trọng xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, công dân số một cách đồng bộ, hiệu quả. Những nỗ lực này đã và đang tạo dấu ấn mới trong công tác chuyển đổi số toàn diện. Hiện cơ sở hạ tầng viễn thông của xã khá đồng bộ, với 6 trụ viễn thông phủ sóng toàn xã; xã có sử dụng hệ thống mạng nội bộ (LAN) trong quản lý điều hành triển khai các ứng dụng phục vụ xây dựng chính quyền số; sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Ngoài ra, xã có hệ thống 15 camera an ninh lắp đặt tại 12 vị trí được quản lý điều hành tích hợp với hệ thống quản lý của tỉnh, đem lại hiệu quả tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; xã có hệ thống truyền thanh thông minh và 3 cụm loa hoạt động hiệu

quả. Với 80% hộ dân có thiết bị điện thoại thông minh đã tạo thuận lợi để xã triển khai thành lập 3 tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn 3 ấp; thiết lập xây dựng trang thông tin điện tử vừa để tiếp nhận phản ánh, góp ý của người dân và vừa là kênh cung cấp, cập nhật thông tin, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước một cách nhanh chóng, chuẩn xác...

Có thể nói, cùng với sự đổi thay của nhiều địa phương khác trong tỉnh, xã An Thạnh 1 cũng không ngừng tiến bộ vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Mặc dù vẫn còn đó không ít khó khăn, thử thách, song từ kết quả đạt được của tiến trình xây dựng nông thôn mới, chắc chắn rằng đó chính là động lực và niềm tin thúc đẩy để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Thạnh 1 tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, phát huy hiệu quả các nguồn lực, không ngừng nỗ lực, quyết tâm xây dựng nông thôn mới ngày càng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại. □

Sóc Trăng tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

CHÍ CƯỜNG

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử là góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia.

Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, được Quốc hội khóa XIV đã thông qua ngày 13/6/2019 quy định việc quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử được áp dụng kể từ ngày 01/7/2022. Thực hiện quy định trên, thời gian qua ngành thuế đã tích cực xây dựng, hoàn thiện và triển khai đồng bộ hệ thống hóa đơn điện tử trên phạm vi cả nước để phục vụ ngày

càng tốt hơn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế và thực hiện thành công chiến lược Chuyển đổi số quốc gia. Tuy nhiên, theo nhận định của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CĐ-TTg, ngày 18/11/2023 “về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần

đẩy mạnh công tác chuyển đổi số”, vẫn còn một số địa phương, doanh nghiệp chưa triệt để sử dụng hóa đơn điện tử, còn hiện tượng phát hành, sử dụng, mua bán hóa đơn điện tử bất hợp pháp nhằm trục lợi, vi phạm pháp luật,...

Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Công điện số 1123/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ quan trọng.

Trong đó, ngành Tài chính cần tăng cường công tác tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc sử dụng hóa đơn điện tử; qua đó nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ về

lợi ích và trách nhiệm, hiệu quả của việc sử dụng hóa đơn điện tử, nâng cao ý thức tuân thủ của người nộp thuế về nghĩa vụ chấp hành pháp luật về thuế. Tuyên truyền, mở rộng triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Khẩn trương hoàn thiện, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin đối với hóa đơn điện tử, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử trên cả nước được thông suốt, thuận lợi. Xây dựng trung tâm cơ sở dữ liệu lớn về hóa đơn điện tử; áp dụng công nghệ hiện đại, nghiên cứu các giải pháp công cụ quản lý, phân tích dữ liệu phù hợp để quản lý rủi ro; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi giả mạo, gian lận về hóa đơn điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý thuế. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

trung ương triển khai ngay các giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để giám sát chặt chẽ, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, dữ liệu với các Bộ, cơ quan liên quan, nhất là với Bộ Công an để quản lý thuế hiệu quả, đặc biệt là đối với các hoạt động thương mại điện tử và kinh doanh trên nền tảng số, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng, chống gian lận về hóa đơn điện tử. Tăng cường phối hợp với cơ quan Công an và các Bộ, cơ quan liên quan để phát hiện kịp thời hành vi vi phạm pháp luật và xử lý kịp thời, nghiêm theo quy định.

Ngành Công an chủ trì việc kết nối dữ liệu dân cư với các cơ quan thuế và các cơ quan quản lý thuế, các địa phương để phối hợp phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không thực hiện hóa đơn điện tử. Tích cực, chủ động cùng các Bộ ngành, địa phương triển khai nghiêm túc, hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1123/CT-TTg, ngày 18/11/2023, cùng với cả nước, ngày 24/11/2023, UBND tỉnh Sóc Trăng đã ban hành Công văn 3269/CV-UBND chỉ đạo Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh, các sở, ngành có liên quan và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với ngành thuế triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức và trách

nhiệm thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được quy định tại Chiến lược chuyển đổi số quốc gia; đẩy nhanh tiến độ kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ, ngành; đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông...

Đối với các địa phương trong tỉnh cần quán triệt đầy đủ, kịp thời các quan điểm, nhận thức về trách nhiệm thực hiện chuyển đổi số tại địa phương, trong đó xác định việc áp dụng hóa đơn điện tử là một trong các giải pháp bắt buộc rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, nhất là đối với các hóa đơn điện tử về điện, xăng dầu... Tăng cường công tác chỉ đạo sát sao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng cơ quan thuế

tại địa phương trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý thuế và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp có quy định sử dụng hóa đơn điện tử mà không thực hiện.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng nhằm thực hiện đạt các mục tiêu phát triển chung của cả nước. Vì vậy, việc tỉnh Sóc Trăng quan tâm nhanh chóng chỉ đạo triển khai thực hiện tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử cho thấy tinh thần trách nhiệm của tỉnh vì lợi ích chung là góp phần tạo lập môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch và thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thực hiện thành công Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. □

Hiệu quả tích cực của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của toàn bộ hệ thống chính trị đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Với sự nỗ lực và cố gắng của các cấp, các ngành, công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai hiệu quả công tác PBGDPL, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 26/KH-UBND, ngày 7/2/2023 về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023; đồng thời, tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-HĐPH, ngày 7/2/2023 hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Sóc Trăng năm 2023.

Trên cơ sở đó, Sở Tư pháp đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra.

Trong năm 2023, Sở Tư pháp đã tổ chức 83 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ và phổ biến kiến thức pháp luật với 19.415 đại biểu tham dự. Đồng thời, biên soạn và cấp phát miễn phí 31.374 quyển Sổ tay pháp luật, tài liệu pháp luật các loại. Ngoài ra, các sở, ngành và địa phương tổ chức PBGDPL trực tiếp với 2.463

cuộc tuyên truyền PBGDPL, với trên 156.900 lượt người tham dự; cấp trên 146.127 bộ tài liệu về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Đồng thời, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật (9/11) được các đơn vị, địa phương trong tỉnh tích cực, chủ động, linh hoạt tổ chức với hình thức đa dạng, bám sát nhiệm vụ được giao và định hướng của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương.

Tỉnh Sóc Trăng còn đặc biệt chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL. Trong năm 2023, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật”. Cuộc thi đã tạo hiệu ứng tích cực trong công tác PBGDPL, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang nhân dân và người dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua 5 đợt thi đã thu hút 101.703 thí sinh với 298.515 lượt thi.

Bên cạnh đó, Sở Tư pháp

phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng mở chuyên mục “Công dân và Pháp luật” mỗi tháng 01 kỳ; phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố mở chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật” với thời lượng mỗi tháng 4 kỳ. Đồng thời, tiếp tục vận hành Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, trong năm đã đăng tải 1.632 bài viết. Thực hiện xây dựng, biên tập và đăng tải 162 Infographic và 74 video về các chính sách mới có hiệu lực hàng tháng và tuyên truyền PBGDPL về các vấn đề xã hội quan tâm. Xây dựng các chuyên mục “Mỗi tuần 1 điều luật” và “Tài liệu Phòng, chống tham nhũng” trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp và Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh. Ngoài ra, tiếp tục vận hành các trang mạng xã hội gồm Zalo Official Account “Phổ biến, giáo dục pháp luật Sóc Trăng” và trang Facebook “Phổ biến, giáo

dục pháp luật Sóc Trăng” nhằm tạo kênh thông tin tuyên truyền, PBGDPL nhanh chóng, kịp thời.

Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp luôn được kiện toàn tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, cơ bản thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc thực hiện công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 15 Hội đồng phối hợp PBGDPL. Cùng với đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật ngày càng được củng cố, kiện toàn; hiện toàn tỉnh có 135 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, 278 báo cáo viên pháp luật cấp huyện, 1.484 tuyên truyền viên pháp luật hoạt động tích cực, hiệu quả.

Công tác hòa giải ở cơ sở luôn được quan tâm triển khai hiệu quả; các hòa giải viên ở cơ sở luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong hướng dẫn các bên giải quyết tranh chấp, mâu thuẫn một cách “thấu tình đạt lý”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Tính đến đầu tháng

12 năm nay, tỷ lệ hòa giải thành tại cơ sở đạt 88,5% so với tổng số vụ, việc tiếp nhận. Thực hiện công tác đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, toàn tỉnh có 108/109 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 99%.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “*Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước giữ vai trò nòng cốt*”. Theo đó, tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về trách nhiệm triển khai nhiệm vụ PBGDPL tại đơn vị, địa phương; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL, trong đó chú trọng hơn nữa PBGDPL trong nhà trường và cho các đối tượng đặc thù; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện công tác PBGDPL chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần đưa công tác PBGDPL ngày càng đi vào thực chất.

Sở Tư pháp Sóc Trăng

Chính sách mới về bảo hiểm y tế tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT). Nghị định mới này có những quy định mang tính đột phá nhằm tạo thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh (KB-CB) BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT.

Bổ sung một số nhóm đối tượng tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng

Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã bổ sung nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng là người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật BHYT.

Đồng thời, bổ sung nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng (trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 01/11/2023) là người dân tộc

thiểu số (DTTS) đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025. Đây là các đối tượng người DTTS mới thoát nghèo theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn.

Bổ sung đối tượng được hưởng 95% -100% chi phí KB-CB BHYT

Tại khoản 5, Điều 1, Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã thực hiện điều chỉnh các quy định về mức hưởng BHYT theo hướng bổ sung thêm đối tượng được

hưởng 95% -100% chi phí KB-CB BHYT, cụ thể:

- 2 đối tượng được hưởng 100% chi phí KB-CB mới được bổ sung gồm: (1) Người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; (2) Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, Điều 12, Luật BHYT.

- 3 đối tượng được hưởng 95% chi phí KB-CB gồm: (1) Vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo trường hợp nuôi con liệt sỹ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sỹ khi còn sống. (2) Người phục vụ người có công đang sống ở gia đình bao gồm: Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người phục vụ thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến

bị nhiễm chất độc hóa học tổn thương từ 81%; (3) Người DTTS đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg.

Dùng căn cước công dân, VNeID thay thẻ BHYT

Theo quy định mới, người tham gia BHYT khi KB-CB có thẻ xuất trình thẻ BHYT có ảnh hoặc căn cước công dân thay vì chỉ xuất trình thẻ BHYT như quy định cũ tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh, ngoài việc phải xuất trình một trong các giấy tờ như giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp; giấy xác nhận của Công an cấp xã; giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định 59/2022/NĐ-CP.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023.

BHXH tỉnh Sóc Trăng